



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ผวาแบบโสม
ศบค.ชักรักกังวล**

คลายล็อกเร็วจะระบารอบ 2

ไร้ตายและมีติดเชื้อเพิ่มแค่ 2 ราย สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในไทย ส่งสัญญาณเชิงบวก แต่ ศบค.ยังกังวลระบารอบ 2 แบบ เกาหลีใต้ ด้าน “หมอประสิทธิ์” ชี้แม้ส่งสัญญาณ ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

แวดล้อมไม่ให้ก่อการแพร่เชื้อ การทำความสะอาดสถานที่จุดสัมผัสต่างๆ ที่ต้องทำให้เกิดความสะอาดปลอดภัยไม่ใช่สร้างภาพ ข้าราชการทำความสะอาดไม่ควรจิตหนึ่ง แต่ควรเจ็ดที่พื้นผิวจะได้ประโยชน์มากกว่า เชื่อว่าไทยยังสามารถเดินหน้าผ่อนปรนเรื่องต่างๆ ได้ส่วนที่ถ้ามถึงการแข่งฟุตบอล ฟุตบอลและวอลเลย์บอล ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นที่พาที่เล่นหลายคนและมีความใกล้ชิดกัน

★ คลินิกเสริมความงามยังไม่เปิด

นพ.อนุพงศ์กล่าวอีกว่า ส่วนคลินิกเสริมความงามเป็นอีกประเภทที่มีคนถามมาก ตามข้อกำหนดยังไม่สามารถเปิดได้ขณะนี้แต่ถ้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีก็เสนอมา อาจจะได้รับการอนุญาตให้เปิดได้เป็นลำดับต่อไป สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะมีภูมิคุ้มกันหรือไม่ั้น ล่าสุดเอกสารวิชาการของสหรัฐฯและจีนตรงกันว่าหลังติดเชื้อแล้วมีภูมิ แต่ยังไม่รู้ว่าภูมิมีนานจะมีมากแค่ไหน และอยู่นานแค่ไหนถ้าอยู่นานก็นับว่าเป็นคุณอย่างไรก็ตามกรณีใช้หวัดใหญ่ คนที่ติดเชื้อแล้วก็มีภูมิเช่นกัน แต่ก็ยังสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้

★ จีนเป็นอุปกรณ์แพทย์ให้สู้โควิด

ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้แทน รมช.กลาโหม รับมอบอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนายหยาง จิน อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 18 รายการ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ 6 เครื่อง เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 10 เครื่อง เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับสายทางหลอดเลือดดำ 30 เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิศีรษะอินฟราเรด 100 เครื่อง ชุดตรวจโควิด-19 แบบ PCR 6,000 ชุด หน้ากากชนิดใช้ครั้งเดียว 100,000 ชิ้น หน้ากากผ้าตัด 15,000 ชิ้น แวนป้องกัน 10,500 คัน ชุดป้องกัน 7,000 ชุด ถุงมือป้องกันเคมีชีวะและนิวเคลียร์ 120 กล่อง ฯลฯ รวมมูลค่า 6 ล้านบาท หรือ 30 ล้านบาท

★ ชิงน้ำใจไทย-จีนชนะไปด้วยกัน

พล.อ.ชัยชาญกล่าวว่า ขอบคุนรัฐบาล และกระทรวงกลาโหมจีนที่สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมาต่อเนื่อง ของจีนชนะที่ควบคุมโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วเราจะประชุมทางไกลหน่วยแพทย์ของกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพ ตำรวจและกระทรวงสาธารณสุขระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือช่วยบริหารจัดการจากฝ่ายจีนมาประยุกต์ใช้ ไทย-จีนไม่ใช่อันไกลเป็นที่น้องกัน ยามประสบวิกฤตการณ์มีการช่วยเหลือกัน ถือเป็นมิตรไมตรีที่ดียิ่ง จีนให้ความร่วมมือดูแลสนับสนุนกองทัพของไทยมาตลอด เราจะผ่านวิกฤติ ชนะไปด้วยกัน

★ ย้ำไม่เคยล้มไทยที่ช่วยยามยาก

นายหยาง จินกล่าวว่า จีนกับไทยไม่ใช่อันไกลเราเป็นที่น้องกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอด คนจีนไม่ลืมว่า ช่วงที่เรามาช่วยยามยากที่สุดใน การรับมือการระบาดของโรค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ความแสดงความห่วงใย พระราชทานสาส์นแสดงความห่วงใยไปถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่น้องคนไทยก็ทยอยให้กำลังใจ ส่งอุปกรณ์ต่างๆให้กับจีนอย่างมากมาย ไวรัสโควิด-19 ระบาดไม่มีพรมแดน ความสามัคคีถือเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุด ด้วยความร่วมมือของเราทั้งหมดจะเอาชนะ มันใจคนไทยจะต้องชนะ ประเทศไทยสู้ๆ

★ คนไทยต่างแดนแห่กลับอีกเพียบ

ด้านบรรษัทกาศนไทยดกต่างแดนกลับบ้านที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกลุ่มคนไทยทยอยเดินทางกลับเข้าประเทศในวันที่ 12 พ.ค. อีก 4 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินแรกเป็นกลุ่มคนไทยจากรัสเซีย จำนวน 97 คน เดินทางมาโดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU272 จากกรุงมอสโก ถูกเจ้าหน้าที่ได้นำไปเข้ากักตัวที่โรงแรมเบย์บีช พัทยา จ.ชลบุรี ตามด้วยนักการทูตไทยจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพาโร ประเทศภูฏาน 1 คน เดินทางมาโดยสายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB50 นำส่งไปกักตัวที่โรงแรมมอเวน-พิค ด.วิบูลย์ และช่วงเย็นเป็นนักการทูตชาวเมียนมา 2 คนเดินทางจากกรุงย่างกุ้ง ด้วยสายการบินเมียนมา เที่ยวบินแอลเอวีไลน์ เที่ยวบินที่ UB2017 กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มคนไทยที่ตกค้างในสหรัฐอเมริกา จำนวน 201 คนเดินทางมาด้วยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE651 แล้วผ่านคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นและที่ธิการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่พาทั้งหมดกระจายไปกักตัวที่โรงแรมจอมเทียนฮอติลชัยอิน จ.ชลบุรี โรงแรมภัทรา ถ.พระราม 9 โรงแรมมอเวนพิค ด.วิบูลย์ และโรงแรมลิวิร์ สุขุมวิท 79

★ รพ.ภูเก็ตตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนภูมิภาคที่ จ.ภูเก็ต พ.ต.อ.อภินันท์ ดำเนินพิทักษ์สารณ์ ผกก.สภ.ป่าตองเผยว่า คณะแพทย์ รพ.ป่าตอง ทำประวัติตรวจสอบคัดกรองหลังตรวจและข้าราชการหน่วยงานต่างๆ 34 นาย เป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสระยะห่างตำรวจ สภ.ป่าตอง อายุ 29 ปี ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 224 จะทราบผลตรวจในวันที่ 13 พ.ค. ส่วนตำรวจในสังกัดสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 24 นาย ผลตรวจไม่พบการติดเชื้อทั้งหมดถูกกักตัว 14 วัน ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

★ ผู้การภูเก็ตให้กำลังใจลูกน้อง

ขณะที่ พ.ต.ต.รุ่งโรจน์ สุภากรบุญศิริ ผบ.ก.จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้กำลังใจตำรวจทุกนายปฏิบัติ

หน้าที่เป็นอย่างดี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงลำดับต้นๆ คาดว่า ตำรวจป่วยโรคโควิด-19 ติดเชื้อจากการเฝ้าผู้กักตัวก่อนหน้านี้ ขณะทีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.-11 พ.ค.พบผู้ป่วยยืนยัน 224 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหายกลับบ้านแล้ว 198 ราย อยู่ระหว่างรักษา 27 ราย เสียชีวิต 8 ราย จำหน่าย 1 ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

★ เกาะพะงันการ์ดยังไม่ตก

ส่วน จ.สุราษฎร์ธานี นายพลศักดิ์ โสภณปฐม-รักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งจุดตรวจคัดกรองบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าศาลา เกาะพะงัน เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนและชาวต่างชาติเดินทางเข้า-ออก พื้นที่เกาะพะงัน นายพลศักดิ์เปิดเผยว่า ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อมานานกว่า 2 เดือน โดยก่อนหน้านั้นผู้ป่วยในพื้นที่เพียง 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้รับการรักษาจนหายเดินทางกลับประเทศไปแล้ว

★ คัดกรองกลุ่มแรงงานจากภูเก็ต

จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม เปิดเผยนำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองกลุ่มแรงงานเดินทางมาจาก ภูเก็ต โดยสามารถจับรถบรรทุกพิเศษ 18 ราย พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จ.นครพนม จัดรถบัสโดยสารเที่ยวพิเศษไปรับแรงงานที่ จ.ภูเก็ต รวม 5 เที่ยว รวมยอดผู้โดยสาร 116 ราย ทั้งหมดติดปัญหาการเดินทางข้ามจังหวัด ผลการตรวจคัดกรองยังไม่พบผู้ติดเชื้อ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน จ.นครพนม มียอดผู้ป่วยสะสม 2 ราย รักษาหายกลับบ้านหมดแล้ว

★ มะกันตายไม่ถึง 900 ราย 2 วันติด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 12 พ.ค. สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 212 ประเทศและดินแดนทั่วโลกฯ ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเกือบถึง 4.8 ล้านราย มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2.9 แสนราย รักษาหายแล้วเกือบ 1.6 ล้านราย โดยสหรัฐฯ ยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุด โดยผู้ติดเชื้อเกือบ 1.4 ล้านราย แต่ผู้เสียชีวิตรายวันลดลงไม่ถึง 900 ราย 2 วันติดต่อกัน โดยเมื่อ 11 พ.ค. มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 830 ราย หลัง 1 วันก่อนมีผู้เสียชีวิต 776 ราย ทำให้อยอดผู้เสียชีวิตสะสมเกือบถึง 82,000 ราย ขณะที่สเปนมีผู้ติดเชื้อมามากอันดับ 2 เกือบ 270,000 ราย เสียชีวิตเกือบ 27,000 ราย อันดับ 3 คืออังกฤษ ติดเชื้อ 223,060 ราย เสียชีวิต 32,065 ราย อันดับ 4 คือรัสเซีย ติดเชื้อ 221,844 ราย เสียชีวิตกว่า 2,000 ราย อันดับ 5 คืออิตาลี ติดเชื้อเกือบ 220,000 ราย เสียชีวิต 30,739 ราย



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

★ ผวาแบบโสม ☆ ต่อจากหน้า 13

★ ทำเนียบขาวสั่งสวมหน้ากาก
ทำเนียบขาวหรือรัฐบาลสหรัฐฯสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากก่อนเข้าไปในเขตเวสต์วิงหรือปีกตะวันตกของทำเนียบขาว ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และคณะรัฐบาลทำงานอยู่ที่นั่น หลังตรวจพบคนรับใช้ของทรัมป์ 1 คนกับโฆษกของรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ 1 คนติดเชื้อโควิด-19 และสมาชิกหน่วยเฉพาะกิจรับมือโควิด-19 ของทำเนียบขาว 3 คนต้องกักตัวเอง 2 สัปดาห์ ด้านทรัมป์แถลงข่าวที่สวนกุหลาบในทำเนียบขาวบอกเป็นนัยว่าไมค์ เพนซ์ ก็กักตัวเองด้วย แต่ยังไม่ทราบกับคนทางโทรศัพท์ คนไม่ไว้วางใจว่าโควิด-19 จะระบาดในทำเนียบขาวเพราะทุกคนต้องผ่านการตรวจเช็ก่อนเข้าปีกตะวันตก

★ เตือนอันตรายเร่งรีบเปิดสก.
นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐฯ ให้ความรู้ต่อวุฒิสภาสหรัฐฯเมื่อ 12 พ.ค. เตือนว่าการรีบเปิดเศรษฐกิจสหรัฐฯเร็วเกินไปอาจทำให้การแพร่ระบาดปะทุขึ้นระลอกที่ 2 พร้อมกันหลายจุด ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากขึ้นโดยไม่จำเป็น ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อหลายคนที่ไม่ให้การผ่านวิติโอลิงก์ต่อวุฒิสภาสหรัฐฯ รวมทั้งนายไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการโครงการสาธารณสุขฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) ก็เตือนคล้ายกันว่าหลายประเทศเสมือนคนคาบอกกำลังขับรถเมื่อเร่งรีบเปิดเศรษฐกิจ เพราะยังไม่มียาระบบตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เข้มแข็งเพียงพอ จึงอาจทำให้มีการแพร่ระบาดรอบ 2

★ รัสเซียยังอ่วมหนัก
ในทวีปยุโรป รัสเซียพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 10,899 ราย ทำให้ยอดสะสมเป็น 232,243 ราย โดยช่วง 1 สัปดาห์หลังรัสเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 10,000 รายทุกวัน แต่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้คนกลับมาทำงานได้บางส่วนตั้งแต่ 12 พ.ค. สเปนยอดผู้เสียชีวิตรายวันลดลงเหลือ 123 ราย ยอดผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูลดลงไม่ถึง 1,000 ราย ต่ำสุดตั้งแต่ 10 มี.ค. แต่รัฐบาลสั่งให้ผู้เดินทางเข้าสเปนทุกคนกักตัว 14 วัน ฝรั่งเศสซึ่งยอดผู้เสียชีวิตลดลงในหลายวันหลัง แต่เมื่อ 11 พ.ค. ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นอีก 263 ราย ขณะที่เริ่มรื้อถอนโรงพยาบาลสนามและให้ผู้คนออกนอกบ้านได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 8 สัปดาห์ ส่วนอังกฤษรัฐบาลเปิดเผยแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างระมัดระวัง รวมทั้งให้คนออกกำลังกายนอกบ้านได้ เปิดธุรกิจภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรมบางส่วน ด้านเยอรมนีให้เปิดร้านค้าร้านอาหาร โรงเรียน สถานออกกำลังกายบางส่วน แต่รัฐบาลเตือนให้ระวังการแพร่ระบาดรอบ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอีก

★ เกาหลีใต้ไล่ล่าผู้ติดเชื้อรอบใหม่
ส่วนเกาหลีใต้ซึ่งดูเหมือนควบคุมสถานการณ์ได้ดีแต่กลับพบการระบาดเป็นกลุ่มรอบใหม่ในย่านนคัลและบาร์เกย์ในเขตอึแทวอนในกรุงโซล โดยเมื่อ 11 พ.ค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 101 ราย รวมยอดสะสมเป็น 10,936 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็น 258 ราย ทางการใช้ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและบัตรเครดิตรวมทั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไล่ล่าติดตามตัวผู้ไปเที่ยวในคัลและบาร์ซึ่งอาจติดเชื้ออีกมาก และเลื่อนการเปิดโรงเรียนในสัปดาห์นี้ออกไปก่อน ส่วนญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวเพิ่ม 28 ราย ทำให้ยอดสะสมทั่วประเทศรวมทั้งบนเรือสำราญลำหนึ่งอยู่ที่ 18,880 ราย มีผู้เสียชีวิต 670 ราย



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

แนะนักรบสุขภาพฉีดวัคซีนหวัดใหญ่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการจัดเสวนาออนไลน์เรื่องวัคซีนใช้หวัดใหญ่ ทางรอดใหม่จากโควิด-19 ว่า วัคซีนหวัดใหญ่ระบาดในเมืองไทยได้ตลอดปีแต่จะมีช่วงระบาดหนักในฤดูฝน โดยปีนี้มีมีการรณรงค์ป้องกันโควิด-19 ในเดือน ก.พ.-เม.ย. ซึ่งไม่พบผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่เลย จึงเชื่อว่าอุบัติการณ์ใช้หวัดใหญ่จะน้อยลงกว่าปีก่อน แต่ก็ยังแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนก่อนช่วงฤดูฝนคือเดือน มิ.ย. โดยเฉพาะในผู้สูงอายุมีความจำเป็นมากเพราะถ้าป่วยแล้วลงปอดก็มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม วัคซีนใช้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้

นพ.ธนรัักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนหวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 มีอาการเริ่มต้นคล้ายกัน กลุ่มเสี่ยงของทั้ง 2 โรคนี้ก็คล้ายกัน วิธีป้องกันโรคก็เหมือนกัน อาการรุนแรงก็คล้ายกันอีก ซึ่งจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ใช้หวัดใหญ่มีโอกาสระบาดน้อยลงในปี โดยช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขพบผู้มีอาการคล้ายใช้หวัดใหญ่แต่ตรวจไม่เจอเชื้อ กล่าวคือเจอ 0% ทุกรักก็ ในช่วงฤดูฝนปีนี้ถ้ามีผู้ป่วยใช้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจะไปสร้างความสับสนในคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ แต่หากสามารถลดกลุ่มเสี่ยงลงก็ทำให้การจัดการโควิด-19 ง่ายขึ้น อีกทั้งไม่ไปแย่งชิงทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดของโรงพยาบาลอีกด้วย

“สปสช. ได้วัคซีนโรคใช้หวัดใหญ่ในปีนี้นำมาให้ฉีดได้เร็วก่อนฤดูระบาด และในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด การได้รับวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก็มีความสำคัญเพราะเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง จึงสนับสนุนให้รีบไปรับวัคซีนทุกคน ขณะเดียวกันฝากถึงหน่วยบริการว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วขอให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบโดยเร็ว เพราะจะมีผลระยะยาวในการเป็นข้อมูลสำหรับต่อรองของประมาณจัดซื้อวัคซีนเพิ่มในอนาคต” นพ.ธนรัักษ์กล่าว

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ปีนี้

สปสช. จัดซื้อวัคซีน 4 ล้านโดสรวมเป็นเงินประมาณ 450 ล้านบาท สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง คือ หญิงมีครรภ์, เด็กอายุ 6-2 ขวบ, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการทางสมอง, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอชไอวี และกลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ส่วนการให้วัคซีนสามารถแบ่งเป็น 2 พื้นที่ใหญ่ๆ คือ กทม. และต่างจังหวัด.



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

นุกระบบบริหารความค้องการอุปกรณ์การแพทย์

จากงานแถลงข่าว “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้กัยโควิด-๑๙” แพลตฟอร์มเพื่อการบริจาดการจับคู่ความต้องการและการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโควิด-๑๙ โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่ สวทช. ร่วมมือกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาไอทีแพลตฟอร์ม “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้กัยโควิด-๑๙” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่มีความต้องการรับบริจาดอุปกรณ์/เครื่องมือการแพทย์ ประสานไปยังผู้ประสงค

บริจาดทั้งในนามบุคคลหรือนิติบุคคลผ่านแพลตฟอร์มเชื่อมกันโดยตรงเพื่อให้ความต้องการของผู้บริจาดและปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการมอบให้กับผู้บริจาดเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทันท่วงทีผ่านเว็บไซต์ URL: mds4covid19.in.th (Medical Devices System for COVID-19) และในอนาคตระบบนี้สามารถนำไปต่อยอดใช้กับภาวะวิกฤติด้านอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ไฟป่า น้ำท่วม โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ อื่นๆ

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ ระบบดังกล่าวจะดำเนินการแบบ Real-time ทำให้ทั้งโรงพยาบาลและผู้บริจาดรับรู้สถานะล่าสุดได้ตลอดเวลา โรงพยาบาลที่ต้อการขอรับบริจาดอุปกรณ์การแพทย์ เพียงลงทะเบียนด้วยการใส่รหัสโรงพยาบาลของตนเองเท่านั้น ระบบสามารถดึงข้อมูลชื่อ โรงพยาบาล ที่อยู่และอื่นๆทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีทีระบบไม่มีรายชื่อของโรงพยาบาลนั้นอยู่ในระบบ ก็เพียงกรอกชื่อข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับผู้บริจาดสิ่งของ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนและติดต่อได้ที่ mds4covid19@nstda.or.th โทร. ๐-๒๕๒๐-๑๘๒๘.



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๒

ศิริราชให้บริการผู้ป่วยผ่านออนไลน์

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า รพ.ศิริราช ได้เปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) โดยสามารถพบแพทย์ออนไลน์รวมทั้งติดตามคิวตรวจ คิวชำระเงิน และรับยาทางไปรษณีย์ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน SirirajConnect เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุด ลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ป่วยที่ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์นี้จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีนัดหมายและมีอาการคงที่ รักษาต่อเนื่องที่รพ.ศิริราช ซึ่งบริการแบบนี้ได้พัฒนาระบบมาเกือบปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เป็นมิติใหม่การบริการที่เป็นต้นแบบให้กับ รพ.อื่นๆ

ด้าน รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า รพ.ศิริราช ได้ทดลองระบบดังกล่าวกับคนไข้ 2,000-3,000 รายแล้ว ผลตอบรับ 90 มีความพึงพอใจ สิ่งสำคัญของการพบแพทย์ออนไลน์ผู้ป่วยต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect และ Line เข้าร่วมได้ 2 ช่องทางคือ แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect หรือติดต่อท

โทรศัพท์ 0-2414-2000 เพื่อประเมินการใช้งาน และ 2.แพทย์คัดเลือผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการ กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Siriraj connect สามารถให้ญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดที่อยู่กับผู้ป่วย หรืออยู่คนละจังหวัดทำการดาวน์โหลดลงทะเบียน และทำธุรกรรมอื่นๆแทนผู้ป่วยได้ และให้ผู้ป่วยใช้ LINE หรือพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับแพทย์

ขณะที่ รศ.นพ.เชิดชัย นพเมธีจรัสเลิศ รอง ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่าการเข้าพบแพทย์ออนไลน์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ 1.ผู้ป่วยเตรียมควา

พร้อมก่อนพบแพทย์ออนไลน์ โดยดาวน์โหลดแอป Siriraj Connect พร้อมตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง 2.ผู้ป่วยพบแพทย์ออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลบนแอปพลิเคชัน Line โดยจะได้รับการติดต่อจากพยาบาลคลินิก 1 ครั้งเพื่อพบแพทย์ และพบเภสัชกรอีก 1 ครั้ง (ในกรณีแพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วย) เพื่อแนะนำการใช้ยาและยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และ 3. ชำระเงินและรอรับยาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมทาง YouTube Channel "ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์" หรือ โทร. 0-2414-2000 กด 1.



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



Credit: CC0 Public Domain

แนวทางการพิชิตเชื้อมาลาเรียดื้อยา

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุ เชื้อปรสิตมาลาเรีย ถูกตรวจจับโดยการใช้ว่า มาลาเรียเป็นโรคที่มีสูงเป็นพาหะ มีผู้ป่วย กัดองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบโครโมอินิกมากกว่า 200 ล้านคนต่อปี และมีผู้เสียชีวิต (cryogenic) หรือ cryo-EM เป็นวิธีการทำให้เย็นปีละประมาณ 400,000 คน โดยปัญหาใหญ่ ลงและตรวจสอบความละเอียดที่พบก็คือเชื้อที่ต้านทานต่อยารักษาโรคมมาลาเรีย นักวิจัยพบว่าเอนไซม์ในปรสิตที่ก่อให้ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้โรคนี้ เกิดโรคมมาลาเรีย หรือที่เรียกว่าเชื้อพลาสโมเดียมรักษาได้ยากในบางพื้นที่ของโลก (plasmodium) นั้นมีรูปร่างที่มีหน่วยย่อย

การพัฒนาตัวใหม่และรักษาโรคด้วย 4 ส่วน ในขณะที่เอนไซม์ในมนุษย์ใช้รูปร่างที่มีวิธีใหม่ๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็น ล่าสุด นักวิจัยจาก เพียง 2 หน่วยย่อย ความแตกต่างนี้ให้โอกาสมหาวิทยาลัยบริติช โกลด์เบียร์ ในแคนาดา ได้ ในการออกแบบยาที่มุ่งเป้าไปที่เอนไซม์ของพลาสโมเดียมเท่านั้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเอนไซม์ 3 มิติของเอนไซม์ในการเผาผลาญพลังงานใน ของมนุษย์.



ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗



อสม.

อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สำคัญในการกักกันยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จนถึงขั้นองค์การอนามัยโลกชื่นชม ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อสม. ประชาชนอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกฝนอบรมด้านสาธารณสุขเพื่อให้ทำภารกิจสาธารณสุขเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ <http://อสม.com>



<http://อสม.com>

ความรู้ อสม. นำเสนอความรู้ อสม. หมอประจำบ้าน หลักสูตรหมอประจำบ้าน และคู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อสม. แนะนำ APP ด้านสุขภาพ รวบรวมแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ เช่น ค้นหาสถานพยาบาล และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ หน้าแรกยังนำเสนอสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยด้วย...

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

ห้างยักษ์ชงเลื่อนเคอร์ฟิวหลัง 5 ทุ่ม รองรับปลดล็อกดาวนั้

นายกฯ สั่งทำพล-สั่งยึดสธ.เป็นหลัก
ให้ศบค.ลุยตรวจกิจการผ่อนปรนเฟส 2

“ห้างดัง” ชงเลื่อนระยะเวลา “เคอร์ฟิว” จาก 22.00-04.00 น. เป็น 23.00-04.00 น. พร้อมออกแผนแม่บท-มาตรการเข้ม รองรับเปิดห้างช่วงปลด “ล็อกดาวนั้” เฟส 2 “บิ๊กตู่” ตัดเคย์ 15 พ.ค. ศบค. ลุยตรวจกิจการก่อนผ่อนปรน ฮิม สถานประกอบการ ฝ่าฝืนมาตรการป้อง “โควิด-19” สั่งเปิดได้ก็ปิดได้ ยันไม่ได้สั่ง

◆ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

ห่าง □ **ต่อจากหน้า 1**

ทำโพล เลิก-ไม่เลิก “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว” แจงบางสื่อจัดทำกันเอง แต่มีประชาชนเห็นด้วย ให้ต่อกฎเหล็กถึง 88% ย้ำ พิจารณามาตรการ ด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ด้าน “วิญญู” เผย นายกฯ สั่งหน่วยงานรัฐขยาย เหลื่อมเวลาเข้า งาน-ชก.ทำงานที่บ้านต่อ หลังพบได้ผลงานดี กว่าอยู่ออฟฟิศ กระตุ้นเอกชนทำมา เล็งเพิ่ม เป็นเดือนไปขอลดผู้ถือเบียร์ต่ำ ส่วน สบค. พบ ไทยคิดเชื้อ “โควิด” อีก 2 ราย จากคน กทม.- นราธิวาส ยืนยัน 60 จังหวัดไร้ป่วยเพิ่มช่วง 28 วัน รับกังวลระบอบชก.เหมือนต่างประเทศ แจง ผ่อนปรนระยะ 2 “กอดถ่าย” ไม่เกิน 5 คน เป็น แก้วรัง ยังไม่เกาะ รว.การท่องเที่ยว เตรียม แผนเสนอ “บิกซู” ยังไม่เปิดให้ต่างชาติมาเที่ยว ไทย กทม. ผู้ตั้งปิดสถานสาธารณะอีกรอบ เหตุ เจอแหกกฎไม่มีใส่แมสก์เทียบ

○ **ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 2 คน**
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 12 พ.ค. ที่ ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่า ในประเทศไทยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ ยืนยันรายใหม่ 2 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อยืนยัน สะสม 3,017 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จึงยังมีผู้ เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 56 ราย ส่วนผู้ที่รับการรักษา หายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วอีก 2 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษาหายแล้วรวมเป็น 2,798 ราย มีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 163 ราย

○ **ติดจากกทม.-นราธิวาส**
ทั้งนี้ผู้ป่วยยืนยันใหม่ 2 รายเป็นผู้ป่วย จากกาฬงูสัมพัทธ์ผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย 1.เพศหญิง อายุ 19 ปี ภูมิลำเนา อยู่ที่กรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยใน ครอบครัว คือพี่เขย พี่สาว และหลานสาวโดย เริ่มมีอาการป่วยด้วยอาการไข้ และถ่ายเหลว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. และตรวจพบเชื้อ 2.เพศหญิง อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.นราธิวาส มีประวัติ สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นเด็กชายอายุ 6 ขวบ ซึ่งติดเชื้อการเฝ้าจับตาที่ป่วย ทั้งนี้ถือ เป็นความพยายามค้นหาผู้ป่วยซึ่งตัวเลขผู้ป่วย รายใหม่ 2 ราย เป็นจำนวนที่ต่ำมาก ๆ ซึ่งขอ แสดงความดีใจกับคนทั่วประเทศด้วย แต่เมื่อ จำนวนผู้ป่วยยังไม่เป็นศูนย์สถานการณ์ตอนนี้ จึงยังไม่น่าไว้วางใจ หากจะให้เป็นอย่างนี้จะต้อง ใช้ความร่วมมือจากทุกคน

○ **50จว.ไร้ป่วยช่วง 28 วัน**
สำหรับผู้ป่วยสะสม แบ่งเป็นใน กรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี 1,703 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 383 ราย ภาคอีสาน 111 ราย ภาคใต้ 726 ราย สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงาน ผู้ป่วยมาก่อนยังประกอบด้วย จ.กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนอง ลิงห์บุรี อ่างทอง ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยราย ใหม่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ เลย พังงา นครศรีธรรมราช สตูล ทำให้รวม เป็น 50 จังหวัด ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายงาน ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา เหลือ 18 จังหวัด

○ **แจงปัจจัยเสี่ยงติดโควิด**
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่าถ้าวิเคราะห์จำนวน ผู้ป่วยยืนยันในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุดจำแนกตาม ปัจจัยเสี่ยง พบว่าปัจจัยที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 1.พบในศูนย์กักกันและผู้ต้องกัก 23 ราย 2.การ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน 18 ราย 3.สัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า 16 ราย 4.ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้า สถานกักกันของรัฐ 12 ราย และ 5.ไปสถานที่ ชุมชนชุมชน 3 ราย ซึ่งปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง ระวัง เพราะเราจะขยายการผ่อนปรนเข้าสู่ระยะ ที่ 2 แม้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในตอนนี้เป็น ตัวเลขหลักเดียว แต่สามารถปรับเพิ่มได้ อาทิ กรณีในประเทศเกาหลีใต้ ที่มีผู้ติดเชื้อคนเดียว ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านอิแทวอนทำให้เกิด การแพร่ระบาดรอบ 2

○ **ทั่วโลกติดเชื้อ 4.2 ล้านคน**
ส่วนการแพร่ระบาดทั่วโลก มียอดผู้ติด เชื้อสะสม คือ 4,254,800 ราย อาการหนัก 46,936 ราย หายป่วยแล้ว 1,526,550 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ๒87,293 ราย โดย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดคือ สหรัฐ 1,385,834 ราย และเป็นประเทศที่พบผู้ป่วย รายใหม่สูงที่สุดในโลกด้วยที่ 18,196 ราย ตาม ด้วยรัสเซีย 11,656 ราย ขณะที่ประเทศที่มีผู้เสีย ชีวิตรายใหม่มากที่สุดยังเป็น สหรัฐ 1,008 ราย ส่วนประเทศในเอเชีย อินเดียมีผู้ป่วยสะสม สูงสุด คือ 70,768 ราย ตามด้วยปากีสถาน 30,941 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 10 มีผู้ป่วยสะสม 3,017 ราย

○ **หวังระบอบชก.เหมือนตปท.**
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์ใน ต่างประเทศ ที่มาเลเซีย มีชายลี้ภัยควาญเป็น ครั้งที่ 5 ขณะที่เกาหลีใต้ ในการระบอบสอง สอง มีตัวเลขเพิ่มขึ้นรวมแล้ว 94 ราย ซึ่งเป็นกร แพร่ระบาดจากสถานบันเทิงที่คือตัวอย่างต่าง ประเทศที่มีมาตรการผ่อนคลายเป็นแล้วตัวเลขผู้ติด เชื้อกลับมาสูงอีกที่เราต้องการให้ประชาชน ทราบเพื่อจะได้เรียนรู้ แล้วว่าจะเลือกเดิน อย่างไม่คิดว่าคงไม่มีใครยกกักลับมาเห็นตัวเลข ผู้ป่วยรายวันเป็นสองหลัก ดังนั้นระหว่าง การ เลือกเปิดกิจการกับตัวเลขติดเชื้อต้องมีความ สมดุลกันไม่มีกรณีตปท เพราะถ้าไม่สมดุลกันจะ มีเรื่องการติดเชื้อตามมา ทั้งนี้ยอมรับว่าเรามา ความกังวลใจเรื่องการระบอบสองเหมือนกัน ที่ผ่านมา สบค.ได้ใช้ชุดข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดมาประชุมปรึกษากับภาครัฐ กระทรวง สาธารณสุข แต่ไม่ว่าภาครัฐและเอกชนจะมี มาตรการอย่างไรก็ต้องได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนจึงจะสำเร็จ

○ **ผีพนันขึ้นแทนแฮกเกอร์ฟีว**
สำหรับผลการปฏิบัติงานด้านความ มั่นคงคืนวันที่ 11 พ.ค.ต่อเนื่องเข้าวันที่ 12 พ.ค. มีผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถาน 486 ราย ลดลง จากคืนก่อน 111 ราย ชุมชนมั่วสุ่ม 68 ราย ลด ลงจากคืนก่อน 21 ราย พบว่า เด่นพนันเป็นการ กระทำผิดอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดื่มสุราแต่ ทั้งสองตัวเลขเปอร์เซ็นต์ยังใกล้เคียงกันอยู่ ถึง อย่างไม่ก็ไม่มีอยากให้มาแข่งกันอยากให้ลดกันไป ทั้งคู่ ส่วนการตรวจกิจการและกิจกรรม ประจำ วันที่ 11 พ.ค. มีสำรวจสอบทั้งสิ้น 20,091 แห่ง

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ปฏิบัติตามมาตรการ 14,134 แห่ง ในจำนวนนี้
ปฏิบัติตามมาตรการแต่ไม่สมบูรณ์ 5,372 แห่ง
และไม่ปฏิบัติตาม 585 แห่ง

○ เรื่อง“กองถ่าย”รอบทสรูป

เมื่อถามว่า เรื่องการถ่ายทำรายการ
โทรทัศน์ ที่จะมียอนปรนในระยะที่ 2 เบื้องต้น
กำหนดให้ในกองถ่ายมีได้ไม่เกิน 5 คนแค่นั้น
ทางปฏิบัติทั้งการถ่ายทำสารคดี ละคร และ
รายการบันเทิงไม่สามารถทำได้เพราะต้องใช้ทีม
งานจำนวนมาก ทาง สบค. จะผ่อนปรนได้มาก
ขึ้นหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่เป็น
ข้อยุติ เป็นเพียงการร่างขึ้นมาถ้าใครมีเหตุผล
หรือข้อเสนอให้เสนอไปยัง สบค. โดยมีผู้รับผิดชอบ
เรื่องนั้นคือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหา
มาตรการที่เหมาะสมร่วมกัน

○ แยม17พ.ค.อาจมีข่าวดี

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.
อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค
กล่าวว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ซึ่งเป็น
สมาชิกของครอบครัวที่มีคนคิดเชื้อมาก่อน
เป็นการตอกย้ำว่าการคิดเชื้อมีคนรอบตัวเกิดได้
ง่ายดังนั้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจึงเป็น
เรื่องจำเป็นรวมถึงสถานการณ์ในประเทศจีน
และเกาหลีใต้ก็กลับมาพบผู้ป่วยอีกครั้งหลัง
สงบมาพักระยะ ดังนั้นในส่วนของไทยหลังผ่อน
ปรนธุรกิจสีขาวแต่สถานการณ์ยังคงอยู่ที่สำคัญ
คือการดอป่าดก หน้ากากต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหน้าปกผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หากยังคง
ตรงนี้ได้ดี 17 พ.ค.นี้ก็อาจจะมีการดีก็คือกิจการ
สีเขียวได้รับการผ่อนคลายเป็นด้วย

○ “ฟุตบอล”มีความเสี่ยงอยู่

ส่วนที่ถามถึงการแข่งฟุตบอล ฟุตบอล
และวอลเลย์บอลยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่
เนื่องจากเป็นที่ที่เล่นหลายคนและมีความ
ใกล้ชิดกัน ขณะที่คลินิกเสริมความงามเป็นอีก
ประเภทที่มีคนถามมากตามข้อกำหนดยังไม่
สามารถเปิดได้ขณะนี้แต่ถ้าแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดการป้องกันการแพร่
ระบาดได้ดีก็เสนอ อาจจะได้รับการอนุญาต

ให้เปิดได้เป็นลำดับต่อไปส่วนผู้ติดเชื้อโควิดจะ
มีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ถ้าสุดเอกสารวิชาการ
ของสหรัฐและจีนตรงกันว่าหลังคิดเชื้อมีภูมิ
คุ้มกันแต่ยังไม่รู้ว่าภูมิคุ้มกันจะมีมากแค่ไหน และอยู่
นานแค่ไหน ถ้าอยู่นานก็นับว่าเป็นคุณ อย่างไรก็ตาม
ก็ตาม กรณีใช้หัวัดใหญ่ คนที่คิดเชื้อมีภูมิ
คุ้มกันแต่ก็ยังอาจเป็นแล้วเป็นอีกได้

○ ให้สบค.ถอดประเทศเสี่ยง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีร
กูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข
ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ถึงแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเพิ่ม
เดิม ว่า การยกเลิกมาตรการต่าง ๆ และการ
ถอดรายชื่อต่างประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใต้ ออก
จากรายชื่อประเทศเขตโรคติดต่อร้ายแรงนั้น
ต้องให้ที่ประชุม สบค. พิจารณาก่อนไม่จำเป็นต้อง
ต้องเข้าที่ประชุม ครม.

○ ยังไม่เปิดต่างชาติมาเที่ยว

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.
การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ ยังไม่มีแผนรองรับด้านการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.
เมื่อถามถึงข่าวที่ว่าภาคเอกชนเสนอให้เปิดรับ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยใน
อีก 2 เดือนข้างหน้า นายพิพัฒน์กล่าวว่า เรา
ยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ เข้ามา
ซึ่งรวมถึงจีนและเกาหลีใต้ ทั้งนี้ขอให้รอทำ
แผนงานส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา

○ “บิกตู”ลับไม่ได้สั่งทำโพล

ต่อมาหลังประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรว.กลาโหม
กล่าวถึงการสั่งทำโพลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่องการให้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า เป็นการ
พิจารณาของศูนย์ สบค. โดยคำนึงถึงมาตรการ
ด้านสาธารณสุขเป็นหลักดังนั้นไม่ว่าจะมีใครจัด
ทำโพลอะไรมาที่แล้วก็ ก็เป็นเรื่องของแต่ละ
โพลไปแต่เท่าที่ทราบเห็นว่ามีบางสื่อไปจัด
ทำเวลานี้ และพบว่ามีผู้เห็นชอบให้ต่อ พ.ร.ก.
ฉุกเฉินออกไปถึง 88 เปอร์เซ็นต์และไม่เห็นชอบ
12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยืนยันว่า เป็นการจัดทำตนเอง

ของสื่อคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไปทำ
เลย อาจมีความเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง
เรื่องนี้ต้องดูในส่วนขอมาตรการด้านสาธารณสุข
เป็นหลัก คนเคยให้ความสำคัญไปแล้วไม่ว่าจะ
เป็นผู้ติดเชื้อที่ลดลงน้อยลง จนกระทั่งเหลือศูนย์
ก็ยังไม่มั่นใจไม่ได้ ดังนั้นต้องดูถึงความร่วมมือ
ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์รับได้ก็จะเดินหน้าไปสู่ระยะที่
2 และระยะที่ 3 ในการปลดล็อก

○ ตรวจสอบการปลดล็อกเฟส2

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าวันนี้เป็น
วันแรกที่พบกันระหว่าง ครม. เต็มคณะซึ่ง
บรรยากาศวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ทุกคนยังแข็ง
แรงกันอยู่ ในการฟื้นฟูสภาพของประเทศ
และประชาชนของเราไปให้ได้ด้วยความร่วม
มือกันทั้งใน ครม. และพรรคการเมือง ตลอดจน
แรงงานสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาคธุรกิจ
ต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าฝ่ายไหนจะพูดหรือเสนออะไร
ออกมาตนก็รับฟังและนำมาเป็นข้อพิจารณาใน
การบริหารราชการเสมอมา ขณะเดียวกันขอ
ขอบคุณประชาชนทุกคนด้วย ซึ่งในวันที่ 15
พ.ค. คณะกรรมการศูนย์ สบค. จะไปตรวจเยี่ยม
สถานที่ที่เตรียมการที่จะปลดล็อกในระยะที่ 2
ว่าได้มีแผนปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐและ
สบค. ได้ครบถ้วนหรือไม่หรืออาจมีมาตรการ
อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้สถานที่
ประกอบการอื่น ๆ ได้นำมาใช้ให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน

○ สิมฝ่าฝืนเปิดได้ก็ปิดได้

“ใครก็ตามที่เปิดได้ก็ปิดได้ ผมจำเป็นต้อง
ต้องพูดแบบนี้ไม่เช่นนั้นคนจะลืมนั่นไปเรื่อย ๆ
ไม่ร่วมมือ ไม่รักษาระยะห่าง ไม่สวมหน้ากาก
ถ้าอยากได้ทำนาก็ต้องร่วมมือกับผมและศูนย์
โควิดด้วย เพราะผมไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่
ทำงานด้วยศูนย์และคณะกรรมการทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
ในกรรมการศูนย์โควิดทั้งสิ้นในฐานะชุดใหญ่ จึง
เป็นผลงาร่วมกันของทุกกระทรวง รัฐบาล
และพรรคทุกรัฐบาลร่วมในขณะนี้ แต่ก็ยินดีรับฟัง
ปัญหาอื่น ๆ อีกด้วย ในช่องทางที่เหมาะสม”
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

□ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ห้วง □ **ต่อจากหน้า 2**

○ สังกักรรัฐเหลื่อมเวลา
นายวิชาญ เกียรติงาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการรวบรวมข้อมูลการทำงานเหลื่อมเวลา ในส่วนของภาครัฐเพื่อรายงานต่อที่ประชุม ครม. ว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รายงานที่ประชุมว่าหน่วยงานราชการ ได้ดำเนินการเรื่องเหลื่อมเวลาการทำงานเป็นส่วนใหญ่ในเวลา 08.00 น. และ 07.00 น. จากนั้น นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าให้เหลื่อมเวลามากกว่านี้ เพื่อลดความแออัดในการเดินทางส่วนจะเป็นที่ ข้างใจให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเอง ด้านหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง ดำเนินการเรื่องเหลื่อม เวลาทั้ง 7 เวลาตั้งแต่ 07.00-10.00 น. อีกทั้งมี รายงานด้วยว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำงานที่บ้านเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนไม่น้อย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขณะนี้ ประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สกก.) รายงาน ว่าการให้ข้าราชการทำงานที่บ้านได้ผลดีและงาน ออกมาเร็วด้วย ขณะที่ภาคเอกชนที่เริ่มผ่อนคลาย มาตรการแล้ว เราจะเริ่มรณรงค์ผ่านหน่วยงาน ต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการคลัง ที่จะตั้งเงื่อนไขว่า ถ้ากิจการใดต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ควรรับ เงื่อนไขนี้ด้วย ส่วนการพิจารณาผ่อนปรน มาตรการบางส่วน ยังไม่มีการส่งอะไรมาให้ ซึ่ง รายละเอียดค่อยผ่อนเพิ่มเติมคนยังไม่ทราบ

○ ขู่สั่งปิด "สวนสาธารณะ"
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า กทม. ในฐานะผอ.สพค.กทม. เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ ครั้งที่ 39/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ กล่าวไว้ที่กรุงเทพฯ พบผู้ปวดคิดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 1 ราย ทั้งนี้คณะทำงานด้านการประสาน งานการดูแลความสงบเรียบร้อยได้รายงานต่อที่ ประชุม ว่า จากการตรวจสอบสถานประกอบการ และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน ส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือ ยกเว้นภายในสวนสาธารณะซึ่ง แม่ กทม. จะตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ รวมทั้ง ดัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แต่ยังคงมีประชาชน จำนวนไม่น้อยที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ออกกำลังกาย แบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับ ประทานอาหาร คณะกรรมการศูนย์ฯ จึงมอบ หมายให้สำนักเทศกิจในฐานะคณะทำงานด้านการ ประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ประสานตำรวจ และ กอ.รมน.กทม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างเข้มข้น หากพบไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนด อาจเสนอให้กทม. ปิดสวน สาธารณะรอบใหม่

○ ออกมาตรการพร้อมเปิดห้าง
นายเกรียงศักดิ์ ตันดิลกโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดี เอ็ม โฟเรียม กรุ๊ป และกรรมการ บริหาร บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผย ว่า บริษัทได้เสนอให้เลื่อนระยะเวลาเคอร์ฟิว จากเวลา 22.00-04.00 น. เป็น 23.00- 04.00 น. เพื่อให้ร้านค้าโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร ได้มีเวลาในการจัดเก็บร้าน และใช้เวลา ในการเดินทางกลับบ้านมากขึ้นด้วย ส่วนการ เตรียมพร้อมการเปิดให้บริการศูนย์การค้าอีกครั้ง บริษัทได้ออกมาตรการด้านความสะอาดและ ความปลอดภัย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการ ย่อยสำหรับลูกค้า และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อยสำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจ รวม 100 มาตรการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้า มาใช้บริการที่คุมเข้มตั้งแต่ก่อนเข้ามาใช้บริการ จนถึงเดินออกโดยจำกัดเวลาให้บริการคนละ 2 ชม. และหากลูกค้าเข้ามาในศูนย์เกินจากจำนวน ที่กำหนด จะมีระบบคอยแจ้งเตือนเพื่อปิดให้ บริการทันที ส่วน น.ส.วัลยา จิราธิวัฒน์ รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า บริษัทเตรียมพร้อมเปิดให้บริการด้วย แผนแม่บท เซ็นทรัลสะดวก มั่นใจ 5 แกนหลัก มากกว่า 75 มาตรการ ได้แก่ การคัดกรองอย่าง เข้มงวดมีมาตรฐานการเว้นระยะห่างทุกจุด การ ติดตามเพื่อความปลอดภัย การใส่ใจในความ สะอาดทุกจุดสัมผัสและแนวทางการสัมผัส โดยล่าสุด ยังมีบริการแบบใหม่ ลิฟต์ไร้สัมผัส ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อยุธยาธานี เพื่อ ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ของผู้คน

○ รับมอบเครื่องมือแพทย์
ก่อนหน้านี้นี้ ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กอง บิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รับมอบ อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์รวมถึงสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-19 จากนายหยาง ชิน อุปทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาล และกระทรวงกลาโหมจีน 18 รายการ อาทิ เครื่อง ช่วยหายใจ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่อง ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดอุณหภูมิที่ศีรษะแบบอินฟราเรด 100 เครื่อง เป็นต้น รวมมูลค่า 30 ล้านบาท

○ ตั้งกลไกป้องระบอบรอบ 2
นายหยาง ชิน กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วเรารู้ว่าได้รับชัยชนะ ในรอบแรกที่ดีต่อกับโรคและต่อไปนี่คือ ะบอบระบอบวังไม่ให้เกิดการระบอบรอบ 2 ที่สำคัญใน ประเทศอื่นกำลังมีผู้คิดเชื่อเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ต้องระมัดระวังไม่ให้เชื่อไวรัสโคโรนา-19 กลับเข้า มาในประเทศไทย จึงได้ตั้งกลไกที่ท่าอากาศยาน และท่าเรือเราใช้ความพยายามมากที่สุดเพื่อที่จะ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ป้องกันในระบบสาธารณสุขของกัมพูชา

○ พร้อมรับอีกหมื่นกลับไทย

ส่วน พล.อ.ชัยชาญ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องที่พักให้คนไทยที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศประมาณ 10,000 คนว่า ขณะนี้มีประสานกับโรงแรมของภาคเอกชนในการเตรียมการซึ่งทุกสถานที่ก็จะมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยในส่วน of กระทรวงกลาโหมจะทำหน้าที่บริหารจัดการ และพร้อมที่จะรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ามาผ่านผู้คัดกรองส่วนที่มีความเป็นห่วงว่าคนไทยที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับมีกว่า 10,000 คน จะเดินทางกลับมาในระหว่างโรงเรียนกำลังจะเปิดภาคเรียนนั้นยืนยันว่าคนที่เดินทางเข้ามาจะต้องผ่านผู้คัดกรองตามระบบอยู่แล้วเป็นอย่างดีเมื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวก็จะปราศจากเชื้อไวรัส

○ เข้มแรงงานจากภูเก็ต

ที่ จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อม นพ.ฉัตรนภัส ฐปัทมา นายแพทย์ สสจ.นครพนม นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองแรงงานที่เดินทางจาก จ.ภูเก็ต เทียบล่าสุดอีก 18 ราย ที่โดยสารรถบัสเที่ยวพิเศษ ซึ่งจังหวัดส่งรถไปรับถึงภูเก็ตเพื่อคัดกรองการแพร่ระบาดซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางจังหวัดส่งรถบัสโดยสารไปรับแรงงานที่ภูเก็ตรวม 5 เที่ยว รวมมีผู้เดินทางกลับมา 116 ราย ทุกรายต้องผ่านการตรวจสอคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

○ ลงโทษไม่ยอมสวมแมสก์

ที่ จ.ตรัง ขณะที่ นายวินัย ชูเสียงแจ้ว หรือก้านเขียว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา พร้อมพนักงานปกครองอำเภอสิเกา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด้านคัดกรอง

หน้าป้อมสายตรวจชายหาดปากเมง หมู่ 4 ต.ไม้ฝาด พบวัยรุ่นชายชื่อ จอย. มีแฟนสาวซ้อนท้ายไม่สวมหน้ากากอนามัยจึงสั่งให้หยุดรถและสอบถาม ทราบว่ามาจากไปทำธุระและกำลังจะกลับบ้าน ทั้งนี้ทราบว่าทั้งสองคนเคยผ่านด่านคัดกรองและไม่สวมหน้ากากอนามัยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังมาฝ่าฝืนอีก จึงสั่งลงโทษให้วิ่งรอบหาดตรวจ 101 สก.สิเกา 20 รอบพร้อมตะโกนว่าจะไม่สวมแมสก์อีก ภายหลังจากโทษเสร็จ เจ้าหน้าที่พูดปรับความเข้าใจและแจกหน้ากากอนามัยให้ 2 ชิ้น รวมทั้งสั่งภาคโทษหากพบกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนคำสั่งอีกจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

○ เน้นลาดตระเวนชายแดน

ที่ จ.ยะลา บริเวณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4405 อ.เบตง ค.ศ.สุรศักดิ์ สาสุท รอท.ฐาน ๔๔๐๕ (ฐานชุดเฝ้าตรวจชายแดน 4405) นำกำลังออกลาดตระเวนตรวจสอดแนบชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซีย ช่วงหลักเขตแดนที่ 51/59 บ้านซาโห หมู่ 2 ค.เบตง อ.เบตง ภายหลัง

มาเลเซียประกาศขยายคำสั่งล็อกดาวน์ประเทศไปจนถึงวันที่ 9 มิ.ย. เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และเป็นการสกัดไวรัสสมรรถนะโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทยเพิ่มเติม

○ ปลดปล่อยผู้กักตัวกลับบ้าน

ที่ จ.เชียงราย บริเวณด่านหมักโรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต.เวียง อ.เมือง นายประจัญ ปรียานุสกุล ผวจ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปล่อยตัวผู้ที่เดินทางมาจากเมียนมา และจาก จ.ภูเก็ต ที่เข้ารับการกักตัวเองเป็นเวลา 7 วัน รวม 34 ราย มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กเพื่อกลับไปยังบ้านพักหลังทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามแม้ทั้งหมดจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่จะต้องทำการกักตัวเองที่บ้านต่ออีก 7 วัน ให้ครบตามมาตรการที่กำหนดไว้ 14 วัน ทั้งนี้กลุ่มที่เข้ารับการกักตัวได้เขียนข้อความจากใจลงบนฝากล่องกระดาษใส่อาหารส่งถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าของที่พัก รวมไปถึงหน่วยงานที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาที่กักตัว เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณด้วย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**‘บิกตู’ ชู! ผ่อนปรนเฟส 2
เปิดได้ก็ปิดได้
เตือนอย่าแหกกฎคุมโควิด
ล้นไม่เคยสั่งทำโพลล์พรก.
เลิกฉกเงินใช้เกณฑ์ ‘สธ.’
ติดไวรัสเพิ่มแค่ 2-ไม่มีตาย**

ไทยพบติดเชื้อใหม่แค่ 2 ราย ในกทม.-นราธิวาส ตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 2.8 แสนตัวอย่าง มากกว่าได้วัน-เวียดนาม-ญี่ปุ่น โฉลก สบค.ยอมรับห่วงระบาดรอบสอง ยกบทเรียนต่างประเทศการ์ดตกกลับมาระบาดฟุ้ง กก.สบค.เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการสถานที่ที่เตรียมปลดล็อกระยะที่ 2 มีแผนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐและสบค. ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โควิด-19

ครบถ้วนหรือไม่ “บิกคิว” ซึ่งมีคร่าเป็นมาตรการสกัดโควิด “เปิดได้ก็ปิดได้” ยากให้คลายล็อกเฟส 2-3 ต้องร่วมมือกับรัฐบาล รับไม่ได้รุนแรงของ “ผู้บัญชา” อย่างให้เกิดขึ้นอีก บัดสงฆ์โพลล์เล็กหรือหนุ่ยต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แจงบางสื่อทำเองมีคนเห็นด้วย 88% ยังต้องยึดหลักป้องกันของ “สธ.” อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,017 ราย หายป่วยสะสม 2,798 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม

เจอรายใหม่แค่ 2 ในกทม.-นราฯ

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 19 ปี อยู่ใน กทม. มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้เป็นบุคคลในครอบครัวซึ่งเคยพบเข้ามาแล้ว 3 รายคือ พี่สาว พี่เขย และหลาน ส่วนผู้ป่วยรายใหม่อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนา จ.นราธิวาส มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โดยเป็นที่เลี้ยงของเด็กชาย อายุ 6 ปี ที่ยืนยันติดเชื้อเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขวันนี้ถือว่าต่ำมาก ๆ แต่เมื่อยังไม่เป็นศูนย์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจ ถ้าจะเป็นศูนย์ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ตรวจหาเชื้อแล้ว 2.8 แสนตัวอย่าง

นอกจากนี้ ในรอบ 28 วันที่ผ่านมา มี 50 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด อันดับแรกคือ อยู่ในศูนย์กัก และผู้ต้องกัก รองลงมาคือ การค้นหาเชิงรุก การสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ และสถานที่ชุมนุมชน ทั้งนี้ ข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมพบว่า ประเทศไทยตรวจหาเชื้อไปแล้ว 286,008 ตัวอย่าง อัตราการติดเชื้อต่อประชากร 1 ล้านคนคือ 1.05% อัตราการตรวจของไทยต่อประชากรถือว่าไม่น้อย มากกว่าไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย

ยกตปท.การ์ดตกหยุดป่วยพุ่งอีก

นพ.ทวีศิลป์ยังยกตัวอย่างหลายประเทศที่ผ่อนคลายนโยบายแล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาสุงอีก ที่เราต้องการให้ประชาชนทราบเพื่อเรียนรู้ แล้วดูว่าจะเลือกเดินอย่างไร คิดว่าคงไม่มีใครอยากกลับมาเห็นตัวเลขผู้ป่วยรายวันเป็นสองหลัก ดังนั้น ระหว่างการเลือกเปิด

มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

กิจการกับตัวเลขคิดเช็ดต้องสมดุลกัน ไม่มี การรดก เพราะถ้าไม่สมดุลกันจะมีเรื่องการ คิดเช็ดตามมา

สำหรับข้อมูลผู้เดินทางเข้าประเทศไทย และต้องเข้าสถานที่กักกันของรัฐบาล State quarantine และ Local quarantine สะสม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน-11 พฤษภาคม รวม 16,934 ราย กลับบ้านแล้ว 7,158 ราย ใน จำนวนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อ 90 ราย โดยวันที่ 11 พฤษภาคม มีผู้ที่อยู่ในสถานกักกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 603 ราย

ไทยกลับมากสุดที่ด่านมาเลเซีย

โดยคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศทาง ชายแดน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน-11 พฤษภาคม สะสมรวม 10,298 ราย ได้แก่ ค่าเงินมา 691 ราย ค่าเงินลาว 399 ราย ต่ลงมาเลเซีย 8,912 ราย และค่าเงินกัมพูชา 296 ราย ในจำนวนนี้จะต้องเข้ากักกันในสถาน ที่รัฐบาลจัดให้เป็นพื้นที่ในท้องถิ่น (Local quarantine) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมี ผู้เดินทางเข้ามาที่มากที่สุดคือ ด่านมาเลเซีย เป็น การงานที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเป็น เหมือนการป้องกันไว้ ประเทศไทยเราหาก ลดการติดเชื้อมาจากประเทศหรือคนบ้านได้ เราจะมีความสุขที่ได้อยู่ในบ้านเราด้วย

สคบ.รับห่วงระบาดรอบสอง

"ทั้งนี้ ยอมรับว่าเรากังวลใจเรื่องการ ระบาดรอบสองเหมือนกัน ที่ผ่านมา สคบ.ได้ ใช้ชุดข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดมาประชุมปรึกษากัน กับภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข โดยนำเอกชน ที่ดูแลงานด้านเศรษฐกิจและสังคมมาช่วยกัน ดูด้วย เป็นความละเอียดของชุดข้อมูล ไม่ได้ ละเลยแต่อย่างใด ถ้ามีสิ่งใดเราจะทำให้ดี ที่สุด แต่ไม่ว่าภาครัฐและเอกชนจะมีมาตรการ อย่างไรก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะสำเร็จ แต่หากไม่ร่วมมือกันผลจะออกมา ตรงกันข้าม" นพ.ทวีศิลป์กล่าวและว่า ผลตรวจ กิจการ/กิจกรรมประจำวัน 11 พฤษภาคม ตรวจสองทั้งสิ้น 20,091 แห่ง ปฏิบัติตาม มาตรการ 14,134 แห่ง ในจำนวนนี้ปฏิบัติตาม มาตรการเต็มสมบูรณ์ 5,372 แห่ง ไม่ปฏิบัติ ตาม 585 แห่ง

ร่างผ่อนปรนกลุ่มใหญ่ยังไม่เคาะ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ที่จะผ่อนปรนระยะที่ 2 เบื้องต้น กำหนดให้ในกองถ่ายมีได้ไม่เกิน 5 คน แต่ ในทางปฏิบัติทั้งการถ่ายทำสารคดี ละคร และ รายการบันเทิงไม่สามารถทำได้ เพราะต้องใช้ทีม

งานจำนวนมาก สคบ.จะผ่อนปรนได้มากขึ้น หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่เป็นข้อ ยุติ เป็นเพียงการร่างขึ้นมา ถ้าครมมีเหตุผลหรือ ข้อเสนอให้เสนอมายัง สคบ. โดยมีผู้รับผิดชอบ เรื่องนี้คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหา มาตรการที่เหมาะสมร่วมกัน

ก.ก.สคบ.ตรวจกิจการปลดล็อกเฟส2

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวหลังประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า วันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ ทุกคนยังแข็งแรงกันอยู่ ในการฟื้นฟูลูกศรของ ประเทศและประชาชนของเราไปได้ด้วยความ ร่วมมือกันทั้งในครม. และพรรคการเมือง รัฐบาล ตลอดจนแรงงานสนับสนุนทั้งภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ไม่ว่าฝ่ายไหนจะพูดหรือเสนอ อะไร คนรับฟังและนำมาเป็นข้อพิจารณาบริหาร ราชการเสมอ วันที่ 15 พฤษภาคม คณะ กรรมการศูนย์ สคบ.จะไปตรวจเยี่ยมสถานที่ที่ เตรียมการปลดล็อกระยะที่ 2 ว่ามีแผนปฏิบัติ การตามมาตรการของรัฐและสคบ.ครบถ้วน หรือไม่ หรืออาจมีมาตรการอื่นเพิ่มเติม เพื่อจะ เป็นแบบอย่างให้สถานที่ประกอบการอื่นๆ นำ มาใช้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

เปิดได้ก็ปิดได้-ปลดล็อกต้องร่วมมือ

"ใครก็ตามที่เปิดได้ก็ปิดได้ ผมจำเป็น ต้องพูดแบบนี้ ไม่เช่นนั้นคนจะล้มตัวไปเรื่อยๆ ไม่ร่วมมือ ไม่รักษาระยะห่าง ไม่สวมหน้ากาก ถ้าอยากได้ทำกันก็ต้องร่วมมือกันกับผมและ ศูนย์โควิดด้วย เพราะผมไม่ได้ทำงานคนเดียว แต่ทำงานด้วยศูนย์และคณะกรรมการทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง ในฐานะชุดใหญ่ จึงเป็นผลงาน ร่วมกันของทุกกระทรวง รัฐบาล และพรรคการเมือง ยินดีรับฟังปัญหาอื่น ด้วย ในช่องทางที่เหมาะสม" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ย้ำอย่าเคลื่อนไหวสร้างความสะดวก

และย้ำว่า วันนี้คนไทยจำเป็นต้องร่วม มือกันแก้ปัญหาโควิดและฟื้นฟูประเทศ หลัง สถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้วก็ต้องร่วมมือกันทุก ภาคส่วน และขอเรียกร้องอย่าเคลื่อนไหวอย่างอื่นที่ เกิดความสับสนอลหม่านวุ่นวายอีกเลย ดังนั้น ประชาชนต้องตัดสินใจว่า จะสนับสนุนอย่างไร ในการทำงาน หรือที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาทำให้เกิด ความวุ่นวายสับสนอลหม่านเวลานี้ ทุกคน ต้องตัดสินใจและคิดเอง

ปรามอย่าโยกเงินเยียวยากับการเมือง

นายกฯชี้เรียกร้องว่า ต้องการความ

รักความสามัคคีของคนไทยทั้งหมด เพื่อแผ่ แบ่งปันน้ำใจให้กันและกัน นั่นคือ นิว นอร์มอล ใหม่ของประเทศไทย และส่วนใหญ่ได้รับเงิน เยียวยาจากรัฐบาลไปส่วนใหญ่ ยืนยันว่าไม่ได้ ทำเพื่อการเมือง .แต่ทำให้คนไทยที่เดือดร้อน จากโควิด ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณภาคธุรกิจที่ดูแล ลูกจ้างพนักงาน พ่อสมควรและในสวนรัฐบาล ก็พยายามดูแลให้มากที่สุด

รับไม่ได้แย่งของคู่ป็นสุขอย่าทำอีก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวชื่นชมภาคเอกชน ที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนและพนักงาน โดยเฉพาะการจัดการจัดทำป็นสุข ซึ่งผู้รับสิ่งของ เหล่านั้นต้องมีจิตสำนึกเกลียดแบ่งปันให้คนอื่น ดังนั้น บางภาพที่ออกมาคนยอมรับไม่ได้ จึงขอ อย่านำไปเกิดขึ้นอีกในสังคมไทยต่อไป ซึ่งตนคิดว่า คนส่วนหนึ่งอยากช่วยเหลือสังคม พร้อมบริจาค สิ่งของใส่ตู้ป็นสุข แต่ต้องทำให้สบายใจทั้งผู้ให้ และผู้รับทั้งสองฝ่าย

"ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทย ต้องเห็นใจคนอื่นด้วย เพราะถ้าขานที่ที่เขี่ย นั้น คอไปจะไม่มีคนไปบริจาค และคนอื่นก็จะ ไม่ได้ไปด้วย ดังนั้น ทุกคนต้องปกป้องสิทธิ ของตนเองโดยเฟ้ละระวังไม่ให้คนอื่นเข้ามาเอารัด เอาเปรียบแบบนี้ แต่ไม่ใช่ไปทะเลาะเบาะแว้ง กัน เพียงแต่ห้ามปรามกัน อย่านำไปปล่อยให้เกิดขึ้น โดยเด็ดขาดในระยะต่อไป ถ้าเราทำแบบนี้ได้ ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งที่เขาอยากช่วยเหลือสังคมเขาพร้อมบริจาคสิ่งของเหล่านี้ใส่ตู้แบ่ง ป็นความสุขเหล่านั้น ท่านต้องทำให้เขาสบายใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ่าย ผมขอฝากไว้ด้วย" นายกฯกล่าว

ปลัดสั่งทำโพลล์เลิก-ต่อพรรค.ถูกเงิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมยังกล่าวถึงการทำผล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการ ใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะยกเลิกหรือต่อ อายุออกไปว่า เป็นการพิจารณาของสคบ. โดย คำนี้ถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการจัดทำโพลล์อะไรมา ก็เป็น เรื่องของแต่ละโพลล์ แต่เท่าที่ตนทราบเห็นว่า มีบางสื่อไปจัดทำและพบว่ามีส่วนที่ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปถึง 88% และไม่เห็นชอบ 12% ซึ่งยืนยันว่า เป็นการจัดทำกันเองของสื่อ คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

พร้อมปลดล็อกเฟส 2-3 ถ้ายอดค้า

“ผมไม่ได้สั่งให้ใครไปทำอะไรเลย อาจมีความเข้าใจผิด แต่เรื่องนี้ต้องดูในส่วนมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ผมเคยให้ความสำคัญไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อที่ลดลง น้อยลงกระทั่งเหลือศูนย์ เฟอร์เซ็นต์ก็ยังไม่นิ่งนอนใจไม่ได้ ดังนั้น ต้องดูความร่วมมือการไม่ทำให้ตัวเลขติดเชื้อมากขึ้นอีกเรื่อยๆ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ก็จะเดินหน้าไปสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ในการปลดล็อกหรือมาตรการผ่อนคลาย ผมเห็นใจประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกิจกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเราดูทั้งหมดในห่วงโซ่ ถ้าเราไม่ร่วมมือกัน ตรงนี้ก็จะเดินไปถึงตรงนั้นไม่ได้ โดยเฉพาะสิ่งที่เรานึกถึงภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการก็จะต้องปลงไป สักภาพและรายได้ของประเทศเราจะมีปัญหา” นายกชกล่าว

กท.เอจริงปิดพื้นที่กินเหล้าในร้าน

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกท.) กล่าวถึงการเตรียมปลดล็อกระยะที่ 2 ว่า ขอให้รอฟังความชัดเจนจากสคบ. ซึ่งเป็นผู้พิจารณาและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดย กท. เตรียมพร้อมรับนโยบายและดำเนินการตามทันที ส่วนผู้ประกอบการทั้ง 42 ราย ในกิจการ-ร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรนไปก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้ทำตามมาตรการของ กท. ตอนนี้สั่งปรับปรุงและดำเนินการตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนร้านค้าที่ฝ่าฝืนเปิดให้ประชาชนไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน หากเจ้าหน้าที่ชุดตรวจจับกุมกิจการกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนไปตรวจพบ จะไม่มีการล็อกเดือน จะสั่งปิดร้าน พร้อมดำเนินคดีกับเจ้าของร้านและผู้ติดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อทันที นอกจากนี้ ยังถือว่ามีความผิดตามประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวของกรุงเทพมหานครด้วย

ชี้วันแรกสัญญาณบวกแต่ต้องระวัง

มีความเห็นจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลถึงการประเมินสถานการณ์โควิด-19 หลัง สคบ.ผ่อนปรนมาตรการ และเปิดกิจการ-กิจกรรมระยะแรก ผ่านไป 7 วันว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 คงที่ จากการประเมินตัวเลขผู้ป่วย เพิ่มเล็กน้อย แต่ยังไม่ได้รับไม่ได้ อยู่ในสัญญาณเชิงบวก แต่ต้องสอบสวนโรค ดูที่มาที่ไปของผู้ป่วยว่า คิดมา

จากที่ไหนอย่างไร ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ วันนั้นพบผู้ป่วยในทท.1 คน หลังจากไม่พบมาระยะหนึ่งและยังไม่พบการละเมิดหรือฝ่าฝืน การรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมากนัก แต่ก็เริ่มพบบ้างบางจังหวัด ก็ขอให้ทุกคนอดใจไว้ เรื่องนี้จังหวัดต้องตรวจสอบเข้มมาตรการ พร้อมยกกรณีป่วยติดเชื้อในญี่ปุ่น เมืองฮอกไกโด หลังผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง 26 วัน ก็กลับมาระบาดซ้ำระลอก 2 ไม่อยากให้ไทยเป็นแบบนั้น เพราะทั่วโลกคล้ายกันในส่วนระบาดระลอกแรก เกิดการติดเชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศแต่ละระลอก 2 จากบทเรียนในต่างประเทศ เป็นการระบาดของคนในพื้นที่เอง

ยอด 2 หลักต้องทบทวนมาตรการ

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวต่อว่า จากการประเมินหลักวิชาการ หากสถานการณ์คงที่ เช่นนี้ ในส่วนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่แบบนี้ สามารถผ่อนปรนมาตรการเปิดกิจการและกิจการเฟส 2 ได้วันที่ 16-17 พฤษภาคม แต่มาตรการต่างๆที่ต้องเข้มคือ มีระยะห่างระหว่างบุคคล และสังคม สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ส่วนสัญญาณที่จะประเมินว่าไม่น่าวางใจ และกลับสู่การระบาดระลอก 2 ไม่ใช่แค่จำนวนผู้ป่วยรายใหม่อย่างเดียว แต่ต้องดูผู้ป่วยติดเชื้อมาจากพื้นที่ใด ตามหลักวิชาการหากพบผู้ป่วยที่มีตัวเลข 2 หลัก ในรพ.เมื่อไหร่ แสดงว่าไม่น่าวางใจ ต้องทบทวนมาตรการทันที ขณะนี้กราฟตัวเลขผู้ป่วยยังไม่ก้าวกระโดด เชื่อว่าคนไทยขณะนี้มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ยังไม่มาก การตรวจคัดกรองยังต้องเข้มเหมือนเดิม ฉะนั้นต้องเฝ้าระวังให้ดี

กท.รับมอบเวชภัณฑ์ยาจากจีน

วันเดียวกัน ที่อากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนาย Yang Xin (หยาง ซิน) อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 18 รายการ อาทิ เครื่องช่วยหายใจแบบไม่เข้าในร่างกาย 6 เครื่อง เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 10 เครื่อง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 30 เครื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิที่ศีรษะแบบ

อินฟราเรด 100 เครื่อง ชุดตรวจโควิด-19 แบบ PCR 6,000 ชุด หน้ากากทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียว 100,000 ชิ้น หน้ากากทางการแพทย์สำหรับผ่าตัด 15,000 ชิ้น, แว่นป้องกันทางการแพทย์ 10,500 คู่, ชุดสวมป้องกันทางการแพทย์ 7,000 ชุด, ถุงมือมือป้องกันเคมี ชีวะ และนิวเคลียร์ 120 กลอง ฯลฯ รวมทั้งหมดมูลค่าที่ 6 ล้านบาท หรือ 30 ล้านบาท

พล.อ.ชัยชาญกล่าวต่อว่า ในนาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมของจีน ที่มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้รัฐบาลและคนไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นครั้งแรก ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์กับไทยมาต่อเนื่อง ขอชื่นชม สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้ควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งและปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ สำหรับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์วันนี้ที่ทางการจีนมอบให้ไทยนั้นมี 18 รายการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสาธารณสุขของไทย จะได้นำไปดูแลรักษาควบคุมการแพร่ระบาดตามวัตถุประสงค์ที่ทางกระทรวงกลาโหมจีนได้มอบให้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**รัสเซียเลิกปิดเมือง
ไม่สนใจติดเชื้อวันละหมื่นราย**

**‘อุฮัน’ ลุยตรวจ 11 ล้านคน
ภายใน 10 วัน สกัดไวรัสลาม
อนามัยโลกหวั่นระบาดซ้ำ
แนะทุกปท.คุมเข้มขั้นสูงสุด**

เมืองอุฮัน เตรียมเดินทางตรวจ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับ
ประชากรทั้งหมด 11 ล้านคน กับ
มาตรการ “การต่อสู้ใน 10 วัน”
หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน
ประเทศจีนอีกครั้ง จนทำให้เกิด
ความกังวลว่าจะระบาดอีกรอบ
▶▶▶ ต่อ : รัสเซีย - หน้า 11

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

รัสเซีย

ขณะที่ ผู้นำรัสเซียประกาศยกเลิกมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศ ถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันละมากกว่า 1 หมื่นคนติดต่อกันหลายวันก็ตาม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สื่อท้องถิ่นของเมืองอูร์นเปิดเผยว่า การพบผู้ติดเชื้อภายในเมืองอูร์นเป็นครั้งแรกในรอบเดือน หลังจากที่ผ่อนปรนหรือคลายล็อกดาวน์เมืองไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนทั่วทั้งเมือง ตลอดจนทั่วทั้งจังหวัดเริ่มกังวลว่า เชื้อไวรัสจะกลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ทางการท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการ “ตรวจเชื้อประชากรทั้งเมือง 11 ล้านคน ใน 10 วัน” โดยทางการในแต่ละเมืองจะต้องวางแผนการออกมา ว่าจะสามารถทำการตรวจหาเชื้อคนทุกคนได้ในเวลา 10 วันได้อย่างไร ซึ่งจะต้องวางลำดับว่าพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเพื่อทำการตรวจหาเชื้อก่อน อาทิ อพาร์ทเมนท์ที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

วันเกิดการระบาดใหม่อีกรอบ

ทั้งนี้ อูร์นมีความเป็นกังวลเรื่องการแพร่เชื้อในชุมชนอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 10

และ 11 เมษายนที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อภายในเมือง 6 คน ซึ่งพวกเขาถูกส่งไปกักตัวเอาไว้เนื่องจากไม่แสดงอาการมาก่อน ก่อนที่จะมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทั้ง 6 คนนี้อาศัยอยู่ในอาคารแห่งเดียวกัน และเป็นการระบาดในชุมชนครั้งแรกนับตั้งแต่ยกเลิกล็อกดาวน์

โฆษกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน มี เฟิง ระบุว่า ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา พบว่ามี 7 มณฑล ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งแม้ว่าตัวเลขจะไม่ได้สูงนัก แต่ก็กังวลว่าจะเกิดการระบาดครั้งใหม่ได้ ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม มณฑลจี๋หลิน ซึ่งมีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือและรัสเซีย ก็เพิ่งประกาศล็อกดาวน์เมืองอีกครั้ง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มอีก 11 คน

พบติดเชื้อจากในทึกลับแล้ว 94 ราย

ด้านสถานการณ์ในเกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ หรือ เคซีดีซี แถลงว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ติดเชื้อจากในทึกลับและบาร์ ที่เขตอึทเวอน ซึ่งเป็นพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรมในกรุงโซลจนถึงวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 94 คนแล้ว โดยเขตอึทเวอน เป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ชายวัย 29 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองซอนกิน จีดี จังหวัดคยองกี เดินทางไปที่มหาวิหารสำราญตามในทึกลับและบาร์รวม 6 แห่ง ในย่านอึทเวอน จากวันที่ 1 พฤษภาคมจนถึงเช้าวันที่ 2 พฤษภาคม เขาตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันที่ 6 พฤษภาคม ซึ่งขณะที่เขานั่งดื่มกินอยู่ในแต่ละบ้าน ก็จะมีฝูงชนจำนวนมาก และประมาณร้อยละ 70 ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทำให้รัฐบาลสั่งให้สถานบันเทิงทั้งหมด เช่นคลับและบาร์ ปิดร้านหยุดธุรกิจไปก่อนท่ามกลางความวิตกกังวล

เคซีดีซี ระบุว่า มีการยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสที่เชื่อมโยงกับในทึกลับในอึทเวอนกระจายไปยัง 6 เมืองเทศบาลทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้ เชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 5,517 คนไปเที่ยวที่ในทึกลับและบาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจนถึงขณะนี้ ตรวจหาเชื้อไวรัสยังไม่ถึง 2,500 คน พร้อมกับคนที่ติดต่อดังกล่าว นักเที่ยวกลุ่มนี้อีก 621 คน

ทรัมป์ชี้ทำเนียบขาวคุมไวรัสดีแล้ว

ด้านสถานการณ์ในสหรัฐ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้รับคำสั่งให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วเมื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อาคารฝั่งตะวันตก หรือเวสต์ ริง ของทำเนียบขาว หลังจากมีเจ้าหน้าที่ระดับสูง 2 คนป่วยเป็นโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อนั่งประจำโต๊ะทำงานของตนเอง รวมทั้งต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานด้วย ซึ่งคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากผู้ช่วยของรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ และทหารรับใช้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ติดเชื้อไวรัสระยะ

ทรัมป์กล่าวว่า ในแต่ละวันมีประชาชนหลายร้อยคนหลั่งไหลเข้ามาชมทำเนียบขาว เขาคิดว่า ทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวทำงานดีแล้วในการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม แม้ทรัมป์บอกว่า เขาต้องการใช้นโยบายดังกล่าว แต่เขาก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยระหว่างแถลงข่าวที่สวนโรสการ์เดนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ซึ่งทรัมป์อ้างว่าเขาไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เพราะเขาเว้นระยะห่างจากทุกคนอยู่แล้ว

รัสเซียยกเลิกปิดเมืองทั่วประเทศ

ส่วนสถานการณ์ในยุโรปที่นำสนใจล่าสุดวานนี้ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ยกเลิกการปิดเมืองทั่วประเทศที่ดำเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม และให้ผู้นำการในท้องถิ่นเลือกใช้มาตรการเองตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกข้อจำกัดในการออกนอกบ้านหรือการออกมาตรการป้องกัน คาดว่ากรุงมอสโก

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ซึ่งมีผู้ติดเชื้อประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศจะยังคงข้อจำกัดที่กำหนดให้ชาวเมืองต้องพกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยทางการ เมื่อพวกเขาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หลายฝ่ายเชื่อว่า ความเคลื่อนไหวเพื่อลดข้อจำกัด ดูเหมือนจะมุ่งไปที่การป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจทรุดลงไปอีก หลังผู้นำรัสเซีย เปิดเผยว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทำให้คนรัสเซียงานตกงานไปแล้ว 1,400,000 คน

ทั้งนี้ รัสเซียมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 10,899 คนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น เป็นวันที่ 9 ติดต่อกันที่พบผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า 10,000 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 221,344 คน มากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐ สเปน ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,116 คน

อนามัยโลกเตือนคงมาตรการเข้ม

ขณะที่ นายทีโดรส อัดฮานอม เกเบเรเชซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ ของโรคโควิด-19 ในเกาหลีใต้ และจีน ที่ก่อนหน้านี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง โดยระบุว่า การศึกษาทางระบาดวิทยาในขั้นต้น สะท้อนให้เห็นว่าประชากรที่มีแอนติบอดีต่อโควิด-19 ยังมีจำนวนค่อนข้างน้อย ซึ่งมีความหมายว่า ประชากรส่วนใหญ่ยังคงติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ง่าย พร้อมทั้งชี้แจงได้แก่ถึงความเป็น ที่ต้องดำเนินมาตรการที่ครอบคลุมต่อไป ทั้งการตรวจหาผู้ติดเชื้อ การแยกกักผู้ติดเชื้อ และการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยชี้ว่าการ

ผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์ควรจะเป็นไปอย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไปเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกสอง

ความกังวลดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเพื่อเปิดเศรษฐกิจแต่กลับพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือสเปน ขณะที่เยอรมนีพบว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นอีกครั้ง

ชี้ผ่อนคลายนโยบายการต้องระมัดระวัง

ด้านนายไมค์ ไรอัน หัวหน้าโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก ก็มีคำเตือนเช่นกันว่าเวลานี้ยังมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากหลายประเทศพากันผ่อนคลายนโยบายการควบคุมโรค ซึ่งนายไรอันเตือนว่าการผ่อนคลายนโยบายการจะต้องทำอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศเพิ่มการตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งต้องมีมาตรการสืบหาผู้ต้องสงสัยว่าอาจติดเชื้อและการแยกตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป ส่วนแนวคิดในการควบคุมโรคด้วยวิธีปล่อยให้ประชากรในประเทศมีภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity โดยไม่มีมาตรการควบคุมหรือป้องกันโรคนั้น ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้วิธีนี้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ยังมีประชากรจำนวนน้อยราวร้อยละ 10 เท่านั้นที่มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ซึ่งก็หมายความว่าประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การเลือกใช้ภูมิคุ้มกันหมู่จึงเป็นวิธีที่อันตรายมาก

ป่วยทั่วโลก 4.2 ล้านดับ 2.8 แสน

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเย็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทย อยู่ที่ 4,272,828 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 287,616 ราย รักษาหายแล้ว 1,536,315 ราย สหรัฐ ติดเชื้อ ราย 1,385,850 เสียชีวิต 81,795 ราย สเปน ติดเชื้อ 268,143 ราย เสียชีวิต 26,744 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 232,243 ราย เสียชีวิต 2,116 ราย สหราชอาณาจักร ติดเชื้อ 223,060 ราย เสียชีวิต 32,065 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 219,814 ราย เสียชีวิต 30,739 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑

กรมอนามัยชี้ร้อนจัดเสี่ยงอาหารบูด

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้หลายเมนูอาหารบูดเสียง่าย เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ เช่น อาหารที่ปรุงด้วยกะทิ อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จึงขอให้ประชาชนสังเกตด้วยการดูและดม หากมีฟองอากาศ มีกลิ่นเหม็นบูด รสเปรี้ยว ไม่ควรรับประทาน

นพ.ดนัย กล่าวอีกว่า อาหารที่ปรุงเสร็จ หากยังไม่รับประทาน ควรใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด หากเก็บไว้นานเกิน 2

ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นให้เดือดก่อน ส่วนอาหารที่ไม่สามารถอุ่นได้ เช่น ยำ พล่า ควรทำในปริมาณเท่าที่จะรับประทานเท่านั้น ไม่ควรทำทิ้งไว้ และยึดหลักล้างมือ กินร้อน ช้อนส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าในเดือนมกราคม-เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 271,932 ราย โดยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ถ่ายอุจจาระ หากอาการไม่รุนแรงให้ดื่มน้ำสะอาดเกลือแร่ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สมช. ยกเว้นนี้เพื่อนอนุปรนเพลส2 บิกตัวตรวจห่างเอง

15 พค. ชงเข้าศบค. เคาะ
'เดอะมอลล์' พร้อมเปิด
กทม. ฮีมปิดสวนอีกรอบ
ติดเชื้อโควิดใหม่2-ไร้ดัด

'เดอะมอลล์' แดงงัด 100 เมตรการคัดกรองเปิดห้าง
17 พ.ค. แนะนำปรับเวลาเคอร์ฟิว 23.00-04.00 น.
'บิกตัว' เผย 15 พ.ค. ตรวจเยี่ยมห้าง (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 1

ตรวจห้าง

'บิกิตู' เผยตรวจก่อนปลดล็อก2

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกที่มีการพบปะกันทั้ง ครม. โดยได้ประชุมกันในสถานที่ซึ่งมีการจัดระยะห่างไว้เรียบร้อยแล้ว เหมือนกับโรงเรียน เปิดเทอมได้เจอกันกันพร้อมเพรียงในวันนี้ บรรยากาศเป็นที่น่ายินดี ทุกคนยังแข็งแรง อยู่ในภาวะที่ฟื้นผาอุปสรรคของประเทศ ของประชาชนไปได้ด้วยความร่วมมือกัน ของ ครม. และพรรคร่วมรัฐบาล ตลอดจนแรงสนับสนุนความร่วมมือจากส่วนอื่นๆ ภายนอก ทั้งภาคเอกชน ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะฝ่ายไหน ก็ตามพูดหรือเสนออะไรออกมาตนก็รับฟัง นำมาพิจารณาในการบริหารราชการเสมอมา ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนด้วย

นายกฯกล่าวว่ วันที่ 15 พฤษภาคม คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะไปตรวจเยี่ยมเยียนในสถานที่ที่จะมีการปลดล็อกระยะที่ 2 ว่าได้มีแผนปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐ ของ ศบค. ได้ครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการให้สถานประกอบการอื่นนำมาใช้อย่างเท่าเทียมกัน

ฮึมเปิดได้ก็ปิดได้ถ้าไม่ร่วมมือ

"ผมได้เรียนไปแล้วอะไรก็ตามที่ปิดได้ก็ปิดได้ ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้ ไม่เช่นนั้นทุกคนก็ล้มตัวไปเรื่อยไม่ร่วมมือ ไม่รักษาระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากาก ไม่อะไรพวกนี้ คือไม่ๆ ทั้งหมด แต่เมื่ออยากได้ท่านต้องร่วมมือกับผมและศูนย์โควิด-19 เพราะผมไม่ได้ทำงานคนเดียว ผมทำงานด้วยศูนย์ ด้วยคณะกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทบวง กรม เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ ฉะนั้น เป็นผลงานร่วมกันของทุกกระทรวง ของรัฐบาล พรรคร่วมในขณะนี้ แต่ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นส่วนอื่นๆ ด้วยในช่องทางที่เหมาะสม เพราะวันนี้คนไทยจำเป็นต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาโควิด-19 และการฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์นี้ ผ่านพ้นไป วันนี้เอาเพียงเคลื่อนไหวอย่างอื่นให้เกิดความสับสนอลหม่านวันวายกันอีกเลย ประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะสนับสนุนอย่างไรในการทำงาน หรือการที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาทำให้เกิดความสับสนวันวายอลหม่านในเวลา

นี้ ต้องตัดสินใจ ต้องคิดแล้ว ผมต้องการความรักความสามัคคีของคนทุกคนที่เป็นคนไทยทั้งหมด และส่วนใหญ่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลไปแล้วไม่ทำอะไรเพื่อเมืองทำให้คนไทยที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ใครที่เดือดร้อนน้อย ใครที่ไม่เดือดร้อนก็ขอให้ดูแลคนที่เดือดร้อนด้วย" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ "ขอขอบคุณภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ที่ดูแลลูกจ้างพนักงานมากพอสมควร ในส่วนของรัฐบาลก็จะดูแลให้มากที่สุด แต่จำเป็นต้องใช้ข้อกฎหมายหลายตัว การทำอะไรก็ตามของรัฐบาลจำเป็นต้องดูข้อกฎหมายเป็นหลักเสมอ จำไว้เราไม่สามารถที่จะใช้หรือทำอะไรต่างๆ ที่นอกตัวบทกฎหมายได้ อันนี้เป็นข้อที่ยากจะทราบเรียนให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบ วันนี้ต้องการความรักสามัคคี เราจะต้องรอดไปด้วยกัน ด้วยความรักสามัคคี เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กันและกัน นั่นคือนิวนอร์มอลของประเทศไทย"

ศบค. เผยติดเชื้อใหม่ 2 ราย ไร้ดับ

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 3,017 ราย หายป่วยแล้ว 2,798 ราย (เพิ่มขึ้น 2 ราย) ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 163 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดเสียชีวิตสะสมจึงอยู่ที่ 56 ราย กรุงเทพฯมีคนที่ติดเชื้อสูงสุด รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคกลาง สำหรับรายละเอียดยุติติดเชื้อรายใหม่ รายที่ 3,016 เป็นหญิงไทยอายุ 19 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าคือคนในครอบครัว มีคนติดเชื้อ 3 คน คือ พี่เขย พี่สาว และหลานสาว เริ่มมีอาการป่วยด้วยอาการไข้และถ่ายเหลว ในวันที่ 5 พฤษภาคม และตรวจพบเชื้อ ส่วนรายที่ 3,017 เป็นหญิงอายุ 51 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่นราธิวาส มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน เพราะเป็นพี่เลี้ยงของเด็กอายุ 6 ขวบ ที่ยืนยันการป่วยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม อาการยังไม่คงเท่าใด ตัวเลข 2 ราย ถือว่าต่ำมาก ดีใจกับคนทั้งประเทศเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อตัวเลขยังไม่ได้เป็นศูนย์ยังไม่น่าไว้วางใจ แต่จะเป็นศูนย์ได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุก คน ด้านจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมามี 50 จังหวัด โดย จ.เลย ได้ลงมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหลือเพียง จ.ขอนแก่น กับ จ.นครราชสีมาที่รือเลื่อนลำดับลงมา ทำให้จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วย

ช่วง 28 วันที่ผ่านมามี 18 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนยังอยู่ที่ 9 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่ จำนวนผู้ป่วยยืนยันช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เรียงลำดับ 5 อันดับแรก คือ พบผู้ป่วยใน 1.ศูนย์กักกันหรือผู้ต้องกัก 23 คน 2.การค้าหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นพบผู้ติดเชื้อในชุมชน 18 คน 3.สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า 16 คน 4.ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) 12 คน และ 5.ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 3 คน ในข้อที่ 5 แม้จะเจอการติดเชื้อน้อย แต่เป็นจุดที่ต้องระวัง และมีความสำคัญ เพราะจะมีการขยายมาตรการผ่อนปรนไปสู่ระยะที่ 2 ถึงแม้จะเป็นตัวเลขหลักเดียว แต่ก็ต้องไปดูว่าต่างประเทศ เพราะแค่คนคนเดียวของเกาหลีใต้ ขยายการติดเชื้อได้เช่นกัน

ทั่วโลกพุ่ง 4.2ล.-มะกันยังแชมป์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกว่า ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดคือ 4,254,800 ราย (เพิ่มขึ้น 74,495 ราย) อาการหนัก 46,936 ราย หายป่วยแล้วสะสม 1,526,550 ราย (เพิ่มขึ้น 36,368 ราย) และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 287,293 ราย (คิดเป็น 6.8% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด) สำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก คือ 1.สหรัฐอเมริกา 1,385,834 ราย 2.สเปน 268,143 ราย 3.สหราชอาณาจักร 223,060 ราย 4.รัสเซีย 221,344 ราย 5.อิตาลี 219,814 ราย 6.เยอรมนี 172,576 ราย 7.บราซิล 169,594 ราย 9.ตุรกี 139,771 ราย และ 10.อิหร่าน 109,286 ราย โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 66 ประเทศที่พบผู้ป่วยรายใหม่สูงที่สุดในโลก 10 อันดับแรกคือ 1.สหรัฐอเมริกา 18,196 ราย 2.รัสเซีย 11,656 ราย สองประเทศนี้เกินหลักหมื่นไปทั้งสิ้น ที่เหลือคือต่ำลงมา สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่มากที่สุด 10 อันดับแรกคือ 1.สหรัฐอเมริกา 1,008 ราย 2.บราซิล 530 ราย 3.ฝรั่งเศส 263 ราย 4.สหราชอาณาจักร 210 ราย 5.อิตาลี 179 ราย 6.สเปน 123 ราย 7.แคนาดา 123 ราย 8.เม็กซิโก 108 ราย 9.รัสเซีย 94 ราย และ 10.เยอรมนี 92 ราย ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย 10 อันดับที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงสุด อินเดียยังคงเป็นอันดับ 1 คือ 70,768 ราย อันดับ 2 คือ ปากีสถาน 30,941 ราย ต่อมาคือ สิงคโปร์ 23,822 ราย ญี่ปุ่น 15,847 ราย บังกลาเทศ 15,691 ราย อินโดนีเซีย 14,265 ราย ฟิลิปปินส์ 11,086 ราย เกาหลีใต้ 10,936 ราย มาเลเซีย 6,726 ราย และอันดับที่ 10 คือ ไทย 3,017 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

มาเลเซียขยายล็อกดาวน์ถึง 9 มิ.ย.

โฆษก ศบค.กล่าว ว่า ชาวต่างประเทศที่นำสนใจ มาเลเซียประกาศขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์เป็นครั้งที่ 5 คือจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน นับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม โดยพิจารณาการดัดงักต่างๆ 14 วัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซียได้ผ่อนคลายนโยบายการลงนามมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยอนุญาตให้สถานประกอบการกลับมาดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการระงับห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ด้านเกาหลีใต้หัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้รายงานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ว่า พบผู้ป่วย 24 ราย จาก 34 รายที่เพิ่มขึ้นวันนี้เป็นยอดผู้ป่วยใหม่ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ในอิเคววอน ในจำนวน 24 รายนั้น มี 18 ราย เป็นผู้ที่ไปเที่ยวคลับ และอีก 6 ราย เป็นผู้ที่ติดต่อกับผู้เที่ยวคลับ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นอีก 11 ราย รวมทั้งหมด 94 ราย นำเรียนว่าไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่เจอเรื่องอย่างนี้ แต่มีประเทศที่ให้เรียนรู้อีกมากมาย แล้วแต่ว่าจะเลือกเดินไปอย่างไร เชื่อว่าคงไม่อยากเห็นตัวเลขกลับมาติด 2 หลักอย่างแน่นอน ระหว่างการเลือกเปิดกิจการทั้งหลายกับการเลือกการติดเชื้อมีความเสี่ยงสูงทั้งคู่ทั้งสองอย่าง ต้องไม่มีการการ์ดตก ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ประเทศไทยมีการตรวจตัวอย่างไปแล้ว 286,008 ตัวอย่าง พบผู้ติดเชื้อ 3,000 ราย คิดอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 1.05 ประเทศไทยมีการตรวจตัวอย่างจำนวนที่ตรวจต่อประชากร 1 ล้านคน อัตราที่ 4,294 มีอัตราการตรวจมากกว่าไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น ที่มีการตรวจจำนวนต่อประชากร 1 ล้านคน อยู่ที่ 2,821, 2,683 และ 1,677 คนตามลำดับ

ยังไม่ไฟเขียวถ่ายรายการทีวี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวตอบข้อซักถามกรณีการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่จะมีการอนุญาตให้ดำเนินการได้ไม่เกิน 5 คน ความเป็นจริงไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากทีมงานมีจำนวนมากจะมีการผ่อนปรนหรือวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้กลุ่มกิจการนี้ดำเนินการได้ ว่า ยังไม่ได้เป็นข้อยุติ โดยทุกกิจการกิจกรรมยังเป็นเพียงข้อร่างขึ้นมาไว้เท่านั้น หากมีเหตุผลอย่างไรสามารถปรึกษาหรือนำเสนอเรื่องผ่านทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมร่วมกัน เมื่อถามกรณีข้อกังวลเรื่องการคลายล็อกการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติจะทำให้เกิดการระบาดของ

เชื้อไวรัสสองเหมือนกับทางต่างประเทศหรือไม่ ศบค.มีการเตรียมการไว้อย่างไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เป็นประเด็นที่กังวลใจเหมือนกับที่ได้อ่านตามข่าวต่างๆ ศบค.ได้พิจารณาจากชุดข้อมูลต่างๆ มาตลอด และมีการประชุมปรึกษาร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจและสังคม ทั้งนี้ เป็นความละเอียดอ่อนของชุดข้อมูลต่างๆ ไม่ได้ละเอียดอย่างใด เพราะฉะนั้นมีสิ่งใดที่ต้องทำและให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลออกมามีความเหมือนที่เคยทำกันมา ไม่ได้ยุติแค่ตรงนี้ก็ยังไม่ไปเรื่อยๆ ใดๆก็ตาม การจะทำมาตรการอย่างไรออกมาต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน หากภาคประชาชนร่วมมือกันความสำเร็จจะอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าไม่ได้ร่วมมือกันอาจจะได้ผลที่ตรงกันข้าม ออกมาเป็นผลทางเชิงบวกมากกว่า เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ยืนยันจะทำให้ดีที่สุด สำหรับตัวโรคตัวเป็นสิ่งที่ของทั้งหลายเป็นภาพในเชิงบวกกับคนไทยที่เห็นภาพคนใจบุญ หากมีก็แบ่งปัน ส่วนคนที่ขาดก็มารับได้ เพียงขอให้มีการเว้นระยะและช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด

13 พค. ศบค. ถกวงเล็กเปิดเฟส 2

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของ สธ. ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาของ ศบค. คือ ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม เป็นช่วงรับฟังความคิดเห็น โดยประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอื่นๆ หอการค้าไทย สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการ รวมถึงภาคประชาสังคม และในวันที่ 13

พฤษภาคม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประสานกลางของ ศบค. จะมีการประชุมรับทราบผลของการรับฟังความคิดเห็น ทาง สธ. โดย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. จะเข้าประชุมในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ศปก. สธ.) เพื่อร่วมพิจารณาเตรียมข้อเสนอต่างๆ และในวันที่ 15 พฤษภาคม จะมีการประชุม ศบค. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในรายละเอียด เพื่อกำหนดมาตรการผ่อนปรนในการดำเนินการต่อไป

“ทาง สธ. ไม่ได้มีข้อเสนอชี้ชัดใด แต่มีหลักการ/หลักเกณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำข้อเสนอมาตรการ และการผ่อนปรนนั้นไม่สามารถทำได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จะต้องประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย คือ 1. ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินกิจกรรม 2. ผู้เข้ารับบริการกิจการ/ร่วมกิจกรรม และ 3. ผู้ติดตามกำกับ ประเมินผลตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะต้องร่วมมือกัน เช่น หากเจ้าของกิจการดำเนินการตามมาตรการได้ดี แต่ถ้าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคขณะใช้บริการ จะส่งผลให้มาตรฐานที่ดำเนินการตามมาตรการนั้นไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

เปิด 3 หลักเกณฑ์คลายล็อก

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า ทาง สธ. มีหลักการ/หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. พฤติกรรมของบุคคลในการเข้าใช้บริการ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การแยกใช้ของส่วนตัว การเว้นระยะห่างทางกายภาพและจะต้องปฏิบัติตามอย่างเนื่อง พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใช้บริการในระยะเวลาที่มีความแออัด 2. ผู้ประกอบการ จะต้องมีการจัดการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 1-2 เมตร ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ และในบางกิจการอาจจะมีข้อจำกัดด้านสถานที่ที่แตกต่างออกไป ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่นำหลักการ/หลักเกณฑ์ไปปรับใช้โดยยึดในเรื่องของการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากอาจจะมีผู้ที่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการปรนปรนเข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการนั้นๆ ได้ และ 3. การกำหนดมาตรการหลัก/มาตรการเสริม โดยผู้กำกับติดตามและประเมิน เช่น ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข อาจ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๗)

จะต้องมีการสนธิกำลังกับภาคประชาชนแต่ละพื้นที่ที่จะเข้าไปกำกับกิจการ/กิจกรรมที่เปิดบริการมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด

นอกจากนี้ นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ภาพโดยรวมของการใช้มาตรการผ่อนปรน ศบค.จะเป็นผู้ออกข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้อกำหนดไปพิจารณาเพื่อออกเป็นประกาศใช้ในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม ในแต่ละจังหวัดสามารถใช้มาตรการออกประกาศที่มีความเข้มข้นตามสถานการณ์ความเสี่ยง หรือสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่นั้นๆ ได้

“โดยทบทวน กทม.ได้มีผู้แทนเข้าร่วมกำหนดมาตรการ เนื่องจาก กทม.มีประชากรมากที่สุด มีกิจการ/กิจกรรมมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีผู้แทนจาก กทม. เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สิ่งที่จะดำเนินการนั้นปฏิบัติได้จริงและเหมาะสม” นพ.สุวรรณชัยกล่าว

‘เดอะมอลล์’ ไขว่คว้า 100 มาตรการ

ที่ศูนย์การค้าดิ อีเอ็มควอเทียร์ นายเกรียงศักดิ์ ตันดิกถเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ อีเอ็มโพเรียม กรุ๊ป และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า จากการแพร่กระจายของโควิด-19 ส่งผลให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ต้องปิดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ยอมรับว่าได้รับผลกระทบมากพอสมควรในหลายๆ ด้าน แต่ปัจจุบันยังมีการให้บริการในส่วนของบริษัทที่มียอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าในชีวิตประจำวันต่างๆ สำหรับการ เตรียมความ

พร้อมเพื่อกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เตรียมกว่า 100 มาตรการ อาทิ มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า, มาตรการสำหรับร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น, ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาด และปลอดภัย

“เรามีความมั่นใจมากว่า 100 มาตรการที่เตรียมไว้ จะสามารถสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการทุกคนได้ ซึ่งในวันที่ 17 พฤษภาคม ทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยมีความพร้อม 100% และเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้มีความปลอดภัยกว่าอยู่บ้านแน่นอน ทั้งนี้ คาดว่าในการกลับมาเปิดให้บริการในครั้งนี้จะสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ 1 แสนคนต่อวัน แต่คาดว่าในช่วงแรกจะมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ 30-50% เพราะส่วนใหญ่ยังหลีกเลี่ยงการมาในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากอยู่ ในส่วนตัวมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมา ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 และจะเห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 อาจจะมีการเติบโตไม่มาก หรือกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้” นายเกรียงศักดิ์กล่าว

เน้นลดใช้เงินสด-จำกัดพื้นที่

นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการหลักที่กลุ่มเดอะมอลล์ให้ความสำคัญในช่วงที่เปิดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ มาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส ซึ่งเป็นประสบการณ์ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย โดยจะมีพนักงานนำสินค้าไปชำระเงินให้ หรือลูกค้าสามารถใช้บริการ เอ็ม การ์ด ในการชำระบริการได้ โดยต้องการให้เกิดสังคมไร้เงินสด และต้องการลดการสัมผัสเพื่อป้องกันการเกิดโรค, การสแกนเพื่อจองรถผ่านแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องรับบัตร, บริการกดลิฟต์ทุกตัวให้กับลูกค้าโดยลูกค้าไม่ต้องสัมผัสลิฟต์ตัวเอง และจัดพนักงานบริการเปิด-ปิดประตูศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดให้ลูกค้าชำระระยะห่าง 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตรอีกด้วย

แนะเคอร์ฟิว 23.00-04.00 น.

นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า ส่วนในเรื่องของมาตรการเคอร์ฟิว หรือการห้ามออกนอกเคหสถาน มองว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรขยายเวลา

เป็น 23.00-04.00 น. จากเดิมที่กำหนดไว้เวลา 22.00-04.00 น. เพื่อให้สะดวกต่อประชาชนที่ต้องการซื้ออาหารเย็นไปทานที่บ้านหรือร้านอาหารที่ร้าน และเอื้อต่อผู้ประกอบการ ที่จะมีเวลาในการเตรียมเปิดร้านเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเปิดห้างสรรพสินค้าในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป จะเปิด-ปิดตามช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้ โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้ารับทราบ และเพื่อให้พนักงานได้เตรียมตัวปิดร้านก่อนเวลาจริง 1 ชั่วโมง

นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า สำหรับการขยายเหลือในช่วงที่ผ่านมานี้ โดยในเดือนเมษายน ยังมีการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามปกติ ส่วนร้านค้าที่เช่าพื้นที่ที่ไม่มีกรเก็บค่าเช่าตั้งแต่ต้นปี 22 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ในเรื่องของกวดราคาลดสินค้าเห็นด้วยกับมาตรการขิมข้อใช้ของรัฐบาล แต่จะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ โดยจะใช้ในการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น ซึ่งอาจจะใช้วิธีกำหนดวันเวลาการใช้สิทธิ์อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันให้ย่อยที่สุดต่อไป

“อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่ต้องการเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำสุด โดยรัฐบาลควรให้เงินทุนเสริมสภาพคล่องฟรี เป็นระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 10,000-20,000 บาทต่อราย เพื่อประคองธุรกิจให้สามารถอยู่ได้ ส่วนการลงทุนใหม่ของเดอะมอลล์ กรุ๊ปยังมีแน่นอน แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์และเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้น” นายเกรียงศักดิ์กล่าว

กทม. อนุมัติสวนสาธารณะ-مينหน้าภาค

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กทม. ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กอ.รมน.กทม. ทิศาลว่า การ กทม. (เสาชิงช้า) ว่า คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบสถานการณ์และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับการผ่อนปรน ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนด้วยดี ยกเว้นภายในสวนสาธารณะ ซึ่งแม้ กทม. จะตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการตามมาตรการผ่อนปรน อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการ และอนุญาตให้เฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการในสวนได้ รวมทั้งได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเข้าใช้สวนทั้งบริเวณทางเข้า และบริเวณทั่วไปภายในสวน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสวนให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามข้อกำหนด

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

“แต่ยังคงมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ กทม.แจ้งให้ ทราบ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ใน ส่วน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ระหว่าง การออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลัง กายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออก

กำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว โดย ไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำสวน สาธารณะแจ้งเตือนแล้ว คณะกรรมการศูนย์ จึงมอบหมายให้สำนักเทศกิจ ในฐานะคณะ ทำงานด้านการประสานงานการดูแลความ สงบเรียบร้อย ประธานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กอ.รมน.กทม. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างเข้ม ข้น โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นที่ประชาชน นิยมใช้บริการสวนสาธารณะ” พล.ต.ท.โสภณ กุลแก้ว และว่า หากตรวจพบบุคคลที่ไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนด เจ้าหน้าที่จะเชิญบุคคลดังกล่าวออกนอกพื้นที่สวน และหากปรากฏว่ามี ประชาชนจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ

ศูนย์ อาจเสนอให้ กทม.ปิดสวนสาธารณะเพื่อ งดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโค วิด-19 รอบใหม่อีก เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ การควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาผู้ ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

‘อศวิน’โพสต์ผ่นกฎเพียบ

พล.ต.อ.อศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กผู้ว่าอศวิน ระบุว่า กว่า 1 สัปดาห์ หลังจากที กทม.ได้ ออกประกาศมาตรการผ่อนคลายเป็นสถาน ประกอบการและสถานที่บางประเภทในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สามารถเปิดกิจการและทำ กิจการได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติของแต่ละสถานที่ โดยเน้นเรื่องความ สะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ และการเว้น ระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้ง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

“แต่จากการลงพื้นที่ของชุดสายตรวจร่วม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก 50 สำนักงานเขต สถานีตำรวจท้องที่ 88 แห่ง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) พบว่ามีร้านค้าและสถาน ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 นับร้อยราย โดยกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติ ตามมากที่สุด คือ ตลาด และร้านค้าปลีก รอง ลงมาคือ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ซึ่งเจ้า หน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด” เฟซบุ๊กผู้ว่า อศวินระบุพร้อมเรียกร้องต่อประชาชนหาก พบเห็นการฝ่าฝืนให้โทรแจ้งเบาะแสที่สาย ต่วน 191

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

‘ดีแทค’ผนึกศิริราชผุดแอปพ์โควิด

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า การรับมือกับผู้ป่วยในวิกฤตโควิดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ศิริราชคำนึงถึง และเริ่มเปิดให้บริการในรูปแบบใหม่ผ่านแอปพลิเคชันศิริราช คอนเน็ค แก่ผู้ป่วยศิริราช สามารถพบแพทย์ออนไลน์พบหมอง่าย ที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา และรับยาอย่างต่อเนื่องทางไปรษณีย์ โดยมี 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ 1.เตรียมตัวพบแพทย์ออนไลน์ 2.พบแพทย์ออนไลน์ และ 3.ชำระเงินและรอรับยาทางไปรษณีย์ โดยผู้ป่วยที่มีความประสงค์ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถร้องขอลงทะเบียนพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันศิริราช คอนเน็ค หรือเป็นผู้ป่วยที่แพทย์คัดเลือกจากการที่มีเกณฑ์เหมาะสมที่จะทำบริการพบแพทย์ออนไลน์

นายชาวิธ เมทโรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือจะช่วยให้เราชนะการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลศิริราชสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่จะมาโรงพยาบาล และลดการสัมผัสทางกายภาพ รวมทั้งจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัส ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายพันคนจะได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานดีแทค คอลเซ็นเตอร์ ในการให้ข้อมูลสำหรับการใช้บริการศิริราชพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันศิริราช คอนเน็ค ให้กับผู้ป่วยที่ติดตามการรักษาและคำแนะนำต่อเนื่อง ให้สามารถพบแพทย์ทางออนไลน์ได้สะดวก ซึ่งไม่ใช่แค่ดีต่อผู้ป่วย แต่ยังช่วยป้องกันให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒

ทีมเคลื่อนที่เร็ว สธ. สอบ 'ขนมจีบมรณะ'

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษหลายรายจากการรับประทานขนมจีบใน จ.สมุทรปราการ และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ว่าจากรายงานเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 66 ปี โดยช่วงป่วยวันที่ 8 พฤษภาคม ผู้เสียชีวิตและครอบครัว รับประทานขนมจีบจากแม่ค้าที่ซีรด์จักรยานยนต์เร่ขาย จากนั้นช่วงกลางคืนทุกคนเริ่มมีอาการถ่ายเหลวตลอดเวลา ไม่มีอาการปวดหรือเกร็งท้อง จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) โดยแพทย์ฉีดยาและพักดูอาการ โดยแจ้งสาเหตุว่ามาจากอาหารเป็นพิษและอนุญาตให้กลับบ้าน ต่อมาเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้เสียชีวิตอาการไม่ดีขึ้น พุพหมดสติ จึงแจ้งกู้ชีพมารับแต่พบว่าเสียชีวิตแล้ว ผลชันสูตรเบื้องต้นระบุว่า หัวใจล้มเหลว ส่วนสามีของผู้เสียชีวิตอาการยังไม่ดีขึ้น และพบว่าในละแวกบ้านมีผู้ป่วยเพิ่มเติมอีกประมาณ 20 ราย

นพ.อัษฎางค์กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้ สสจ.สมุทรปราการ และ สสจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่สอบสวนโรคเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

(แล็บ) และในวันเดียวกันนี้ กองระบาดวิทยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี (สคร. 6 ชลบุรี) รับผิดชอบพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และ จ.ฉะเชิงเทรา ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ ติดตามค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชนและสอบสวนโรคเพิ่มเติมแล้ว พร้อมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

"กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งที่บริโภค อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ระงับป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ประชาชนยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำและสัมผัสสิ่งสกปรก ส่วนอาหารที่ปรุงประกอบไว้นานแล้ว ขอให้สำรวจอาหารก่อน หากมีกลิ่น รส หรือรูปเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทานต่อ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422" นพ.อัษฎางค์กล่าว